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Summary of Public Hearing 
Environmental Impact Statement 

Forest Resource Utilization and Plantation Development Project 
M&S Company Inc. 

under IFMA 18-2007 
 

The public hearing on Environmental Impact Statement (EIS) for Forest Resource 

Utilization and Plantation Development Project of M&S Company was spearheaded by the 

Environmental Management Bureau (EMB) of Central Office together with the EMB 

Regional Office. It was conducted in a two – day period dated January 15 and 16 of 2020.  

The venue of said public hearings were located at Plamango Integrated School Multipurpose 

Hall in Esperanza and Barangay Covered Court, Limulan, Kalamansig both in the Province of 

Sultan Kudarat.  

Below are the total attendees farmed out per Municipalities as enumerated below: 

Phase Municipality Total No of Invitees Total Actual Attendees 

Day 1 Esperanza 24 142 

Sen. Ninoy Aquino 24 29 

Bagumbayan 24 18 

Day 2 Kalamansig 24 93 

Lebak 21 16 

 Total 117 298 

 

Below are the summary of issues and concern raised during public hearing:   

EIA 
Module 

Name of 
Stakeholder 

Issues/Concern Proponent’s response  

Day 1    

Land, 
People 

Datu Andy Pipayan 
Tribal Leader, Sitio 
Legodon 
Brgy Marguez, 
Esperanza 

*no plans of opposing to harvesting / 
operations of M&S on their plantations 
in Esperanza. Our only concern is that, 
inside the plantation here in Legodon, 
there are many people who reside 
inside the area. So what we wanted is 
that, before the conduct of any 
operations, the people inside the IFMA 
Area will first be identified, specifically 
where the harvesting operation will 
take place. But we also know well, that 
the company has given us so much. We 
will continue to support and there are 
no issues, except that we wanted the 
people to be secured first inside the 
area. 
  

Joselito R. Invento, Operations In-
Charge replied: 
 
We just want to share with you 
that the harvesting operations of 
the company is a 5-year program. 
The 5-year program is already 
scheduled accordingly for year 1, 
year 2, 3, 4 and 5. This project 
already has a program and will be 
announced to the affected 
barangays or constituents. Here 
for example in Omega, everybody 
here is already identified. 

Land, Insular Pipayan, *We are not against the IFMA, if they Joselito Invento, Operations In-
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People Tribal Leader,  
Sitio Legodon, 
Marguez, Esperanza 

will continue or renew. We know, there 
is a comprehensive process either in 
DENR or NCIP. we just want to clarify 
the areas for IP within IFMA area. How 
we can use the IP areas that is inside 
IFMA. As the IFMA operates for 25 
years, the IP population increases 
inside IFMA area. 

Charge said that “the 
management waited for survey. 
We understand that IP population 
has multiplied. Thus, resettlement 
site for IPs shown in the 
vegetative cover intended for 
relocation site is about 700 
hectares which was released. We 
just waited for the survey, rather a 
census. Census of the IPs is 
needed to get the actual original 
settlers. We will verify the list with 
our existing list to determine that 
these are not the outsiders who 
just want to live inside the IFMA. 
We wanted to ensure they are the 
IPs who were originally given 
relocation site.  

People Sultan Rey Dakyas, 
Municipal IPMR 
Esperanza,  
Sultan Kudarat 

*What is the primary benefit the 
Manobo Dulangan who are inside the 
IFMA area will get when the company 
start to harvest their planted trees? 

EnP. Realyn Gonzales, Forester 
said “that harvesting operations 
will open an employment 
opportunities to the IP’s since 
they are the priority for hiring, and 
the management has in store a 
suited work for them to fill in.” 

Rolando Baloria, Admin / Comrel 
added, “that the M&S could 
guarantee the employment 
opportunities for IPs. Aside from 
that, I know what you are pointing 
out, it is about the ROYALTY of 
your tribe. The demand for royalty 
must be proposed  and come from 
the tribe, thru census. You didn’t 
submit the percentage to the 
company.”  

People Sultan Rey Dakyas, 
Municipal IPMR 
Esperanza,  
Sultan Kudarat 

*IP’s of Apo Dululangan are happy of 
the answer gotten from Rolando 
Baloria. It’s not yet, too late. The M&S 
help meets the second generation of 
the IP’s. 
*The IP’s did not demand to the 
company, only on what M&S can do 
and guarantee esp. those IPs within its 
IFMA area since, their economic will be 
affected. Not all Manobos outside the 
IFMA, the M&S could be able to help. 
Thank you RDB for mentioning it. We 
know the help of M&S are not secret in 
Senator Aquino. 

Joselito Invento, Forester added, 
that “the company will be using 
limited equipment in harvesting 
operations as they will focus on 
manual labor, thus requires huge 
manpower. We use equipment 
only for loading activities but on 
pulling out the trees, it’s thru 
manual labor. Those who have 
carabaos will pull out the trees. 
Equipment will be of minimal 
usage. It generates employment 
and economic activity inside the 
IFMA area particularly to the IP’s. 



 

 

 

3 | P a g e  

 

Land 
 

Arnold Sitjar,  
Punong Barangay, 
Kuden, Sen. Ninoy 
Aquino  

*With regards to identified 
resettlement area, how big is the 
resettlement area that is covered 
under our barangay? And when it 
comes to existing planted coffee as 
well as planted trees, does the 
company will replace the trees once it 
is harvested? Does the farmer can still 
plant coffee after the harvesting of 
trees? Also, we have 5-year medium 
term development plan in the barangay 
wherein we were able to identify farm 
to market road where we have 
community within the IFMA area. Can 
we use the spur roads after harvesting 
operations as farm to market roads? 

Julius Aborido, Forester answered 
that “Sitio Tamangan is inside the 
IFMA area. And the company will 
replant trees as this is the 
mandate of DENR. The company 
will cut and plant the trees. And 
it’s 25 years. While, you, are lucky, 
because your coffee will still be 
there. There is three years more 
before we can harvest. Regarding 
the spur lines, we need to get 
clearance from the management.” 

  Joselito Invento, Operations In-
Charge added clarification 
pertaining to coffee issue. “Tree 
Plantation comes first before the 
coffee, am I right? Robusta coffee 
favors good growth while under 
shade the tree plantation, while 
arabica coffee, is different to 
robusta. Most IPs even Christian 
planted coffee under shade by the 
planted trees. Now, the problems 
arise where the NPA’s use it 
against the company as they say 
we damage the coffee trees and 
pulled it down.  With this 
circumstances, we seek legal 
process and come to community 
meetings with IPs involved, with 
the Mayor and even with the 
Military presence. Various 
agreements were signed and even 
the IPs have uttered apology to 
M&S in planting coffee. They 
committed to us that they will not 
charge us nor ask for 
compensation for damages. As 
proof, we have various 
memorandum of agreements 
signed with in the LGU, and other 
government agencies. The 
company will cut and replant. But 
we will try our best not to damage 
the coffee during harvesting 
operation. 
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People 
 
 
 
 
 
 

Arnold Sitjar,  
Punong Barangay, 
Kuden, Sen. Ninoy 
Aquino 

Increase in population cannot be 
avoided due to inter-marriage. Thus, 
requested that we can sit down on this 
how we can determine properly the 
concerned original settlers inside IFMA 
area. 

Joselito Invento, Operations In-
Charge said that “there is no 
problem. We just wanted to take 
it up not on one by one, but in one 
time approach together with 
involved parties so, we can take 
this up to the management in one 
time only also with our 
recommendation. 

Land Sultan Rey Dakyas, 
Municipal IPMR 
Esperanza,  
Sultan Kudarat 

*It is not just that I am the brightest of 
the IPs. I just want to bring out my 
thoughts. If it is not through the 
protection done by the M&S, the 
ancestral domain of the IPs has long 
been denuded, lease or sold by the IP’s. 
If we have good mouth, good in talking, 
we must also good in tilling our lands. 

Joselito Invento gratefully said: 
thank you because you recognize 
the company. Would like to 
inform the same issue with 
TAMASCO. TAMASCO has 1,611 
hectares wherein the 310 hectares 
of Block 5 of the M&S IFMA area 
was covered under their CADT 
claims. 80% of that block 5 was 
inside TAMASCO and it is the only 
remaining area that has not been 
sold by the IPs. All other areas 
covered by TAMASCO were 
already sold. We can give you 
proof, if you wanted to see it. 

Land Agustino Fajardo, 
Teacher In-charge of 
Tulale Elementary 
School, 
Bagumbayan 

My concern is, we implement every 
year a tree planting. The SPG officials 
together with the graduating pupils are 
required to plant trees. Our school site 
is almost 10 hectares and is really bald 
and need to be reforested. Our 
problem is, we don’t have enough 
seedlings. But if you will give us for 
FREE, we will really appreciate it.    

Julius Aborido, Forester, said, we 
can give you seedlings for 
planting. But because the area is 
very far, we will raise seedlings 
thereat  intended for your project. 

Land Agustino Fajardo 
Teacher In-Charge 
DepEd, Bagumbayan 

My additional concern sir, is, we have 
about four (4) trees, pine trees, 
mangium. Based on the hazard 
mapping, it is very big and is hazardous 
and poses risk to pupils. My question is, 
does this trees will be included in 
cutting of trees? 

Julius, Aborido, Forester said, 
even though it is inside the IFMA, 
and your concern is to cut the 
hazardous trees. We are not 
authorized to give permit.  Still it 
is with DENR. Even if, that trees is 
yours, and it is inside the IFMA 
area, still we cannot give 
clearance and even give permit. 

Land   Enp. Realyn Gonzales, Forester, 
said, in additional to what my 
colleague says, it is true that it is 
not covered by us, but we can 
assist you. You may prepare a 
letter request regarding tree 
cutting. The documentation is 
yours, but we can help guiding you 
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on how to apply a tree cutting 
permit. The request must come 
from Deped, not from us.  

Land Alexander Espinosa,  
TIC Elementary 
School of 
Monteverde, 
Bagumbayan. 

My concern is regarding the school site. 
Who is the legitimate concern who can 
give us the Deed of Donation so we can 
develop our area? Also, we can get 
clearances from our Division and also, 
if, we develop the area, can we go 
partnership with M&S and ask for 
planting materials of forest trees, if 
possible.  

Julius Aborido, Forester said, we 
don’t have clear guidelines, as we 
are not the owner. 

   Dir. Omar Saikol, EMB Regional 
Director, Region 12 
 
There is what we called special 
patent. You apply in the Regional 
office of DENR not EMB. Since it is 
a government institution, you can 
apply for special patent at PENRO. 
Immediately the PENRO will 
facilitate. 

Land Sheilla Rollorata 
Teacher In-Charge 
Plamango 
Integrated School 

My concern, is the same issue, school 
site. March is fast approaching again. 
We will be asked for school site 
documentation. We went to DENR but 
we are told to go to the NCIP. Made 
several meetings but the result still 
vague. I forgot since it has been so 
long, I only have this certificate issued 
by the NCIP.  

Julius Aborido, Forester replied: 
 
On our side as IFMA Holder, we 
can assist the school by 
relinquishing the school site 
covered within the IFMA area. 

People Arnold Sitjar,  
Punong Barangay, 
Kuden, Sen. Ninoy 
Aquino 

This pertains to the housing project of 
NHA which are being implemented in 
our Barangay, particularly in Sitio 
Tamangan, Brgy Kuden which is inside 
IFMA area. We have difficulty in the 
implementation since there is existing 
planted trees. We have problems in the 
implementation since there is no good 
roads for transportation by the 
proponent and the IFMA, what is the 
best thing to do esp now that we are 
on-going in the project 
implementation?  
 
The proponent is the LGU, and the 
recipient is the Manobo Dulangan Tribe 
in Sitio Tamangan.  

 Joselito Invento, Operations In-
charge replied: 
We would like to clear that the 
IFMA is supporting the project and 
we are not against. We support 
because that is for the benefit of 
the IPs. But the area is under 
forest land. And there are 
requirements for conversion of 
forestland into resettlement or 
residential. All we ask is, we need 
to comply with the requirements 
for the conversion of forest land 
into residential or resettlement. 
And we have submitted all the 
requirements to the LGU which 
you have to comply. We have to 
be compliant, because, as IFMA, 
we will be questioned since the 
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project is within the IFMA area. So 
again, we are supporting the 
project but there are those 
requirements that we need to 
comply first. 

   Director Omar Saikol added: 
What he said is correct on the 
management side of M&S.  Before 
we can proceed the project in 
forestland, we need to convert it 
into alienable and disposable. In 
conversion, the basic requirement 
is for the congress to enact a law 
converting forestland into 
alienable or disposable or 
agricultural land. So I advise you, 
this is a concern of DENR. This is 
under jurisdiction of Region 12. 
Just go to Aurora and you will 
know what should be done. A 
little bit complicated because this 
is IFMA. I just want you to be 
informed that the basic 
requirement is for the congress  to 
enact a law converting forestland 
into Alienable and Disposable. 

Land Julito Inion 
Brgy. Captain 
Sto. Nino, 
Bagumbayan 

Related to IFMA integration, part of 
Bagumbayan, there are about 310 
hectares, very little. But because on the 
current issue on TAMASCO claim 
covered inside the IFMA, is there any 
possibility that it can be awarded or 
released by M&S about their claim 
inside the area of IFMA 18-2007?  

Joselito Invento replied, it is 
possible. It is stated in the terms 
and conditions, if public demands, 
it is possible. But also stated in the 
terms and conditions, that the 
IFMA can ask for due 
compensation. Whatever 
development, whatever is 
existing, it has to be compensated 
before they can release the area 
to the people. 

Land Felomino Ngag, 
Lebak 

Does the natural forest will be cut or 
only planted trees? 

Julius Aborido replied, the 
company scheduled to harvest for 
planted species. We will not 
harvest the natural species. Only 
the planted species such as acacia 
mangium, gmelina. Only those 
planted by the company. 

Day 2    

Land MPDC Kalamansig We have been asked by the NCIP 
regarding the proposal. We are here 
and this is good. I can see this is 
beneficial. We can ask now. This is an 
income generating. We need jobs, and 

Our harvesting operations, once, 
we will be granted with ECC, we 
will cut only the planted trees. 
Previously, we have one-year 
operation in 2014-2015 and the 



 

 

 

7 | P a g e  

 

to have an investor in the Municipality 
of Kalamansig. Our question is, there 
was a lot of complain previously 
because of damage agricultural crops, 
what is our policy that the Sanguniang 
Bayan needs to know, to get a clear 
interpretation. Sometimes, it is very 
good in written but doesn’t interpreted 
well or doesn’t apply in the 
implementation. We wanted, for 
documentation, we need to identify 
and state within the map. We need to 
have a map and interpret properly in 
the map, the limitation and coverage of 
the new system. It is very important to 
spell out. Sometimes this is the 
boundary but they operate on the 
other side. Clear this with DENR and 
municipal government.   
 

area were in Lebak and 
Kalamansig. Now, we program for 
Four (4) year harvesting in Senator 
Ninoy Aquino and Esperanza only. 
 
The system is, mostly we are on 
labor force. Man Labor or Carabao 
labor. It requires a lot of people. 
 
 

Land, 
People 

 To get a clear mechanic on harvesting, 
since there were agricultural crops 
planted underneath, and slightly 
disadvantageous. Let’s clear what are 
the conditions we can give to the 
people who are covered underneath. 
What could you offer to them or is it 
already owned by the IP’s or lead by 
the? This must be discussed properly 
and clear what should be done. So they 
will know their position. The LGU, in 
the monitoring and evaluation. It is 
important to check their harvest. 
Whether they harvest the natural or 
plantations. 

For the information of the 
Visayan, those harvested before 
were already replanted because 
the company policy is to CUT and 
PLANT. The company reached the 
quota attending several meetings.  
The company before they harvest 
the trees, what the natives did, 
they planted coffee underneath 
the tree plantations. When the 
trees aged 4 years, underneath 
the plant is already clean and very 
suitable for planting of coffee 
trees. We have to admit, that the 
tree plantation comes first before 
the coffee trees. Let’s look back 
your IPRA Law, section 56 of IPRA 
Law states that IFMA holder, 
included there, has prior rights 
that must be recognized and the 
same be respected. If you 
respected the IFMA rights, the 
IFMA holder, the IP’s must not 
enter. If being respected, they 
must not enter in the IFMA area 
to plant the coffee trees. But let 
us disregard that. Previously, our 
Manager, as the trees grow, we 
keep our eyes closed. We know 
they are planting coffee 
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underneath. We didn’t expect that 
during harvesting of trees, the 
coffee trees will be damage. 
There, started the issue on 
compensation. How many times, 
but the company’s stand is, the 
tree plantation comes first. You 
inter-planted coffee. If we keep 
going back on the issue, it will be a 
never ending story. Now, the 
DENR program is to cut and plant. 
The company will start the cutting 
of trees and will avoid as much as 
possible damaging the coffee 
trees. We commit to the 
barangay, that we will finish the 
season of coffee before we will 
harvest the trees to avoid great 
damage to coffees. But if needed, 
better off that you will prune at 
the same time while we do cutting 
activity so you can recover again. 
The company will not 
compensate, since you did not 
asked permission to interplant 
coffee before. Please do 
understand also the management 
side, that the company must also 
recover from its expenses in 
plantation development. Before, 
the DENR did not tell that MR 
Consunji stop planting because it 
is not sure if you can harvest 
because of banning. surely, the 
company will not plant trees. 

 Land, 
People 

  EnP. Realyn Gonzales: 
In additional with regards to the 
monitoring of LGU, part of the ECC 
is to create a multipartite 
monitoring team. We can have it 
inserted. We will just wait in the 
coming…after it will be done. We 
will implement it. 

Land, 
People 

Kagawad Boy Ansep Limulan and Hinalaan has 3,000 plus of 
CADT. Then the IFMA there has more 
than 20 hectares. Does it covers in the 
operation in case you comply the 
requirements? 

The area covered by CADT are the 
boundary of the IFMA. So, it’s not. 
Hope we can start operate, so we 
can be all benefited on this. The 
harvesting now covers only the 
Esperanza and Senator Ninoy 
Aquino.  
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Land, 
People 

Henilo Dungog,  
Brgy Captain ,  
Datu Wasay, 
Kalamansig 

I understand what ma’am has said a 
while ago, esp. with the IP’s. How many 
years that the company has no 
operations in Kalamansig and Senator 
Ninoy Aquino? Your IFMA now was 
inter-planted with coffee underneath. 
If you cut the trees under IFMA, will 
you compensate the people with their 
crops? 

There were several public hearing 
conducted, symposium being 
done because of that same 
problem. The company strongly 
stands, that the mandate of the 
IFMA contract is to plant trees 
inside the lease area issued by the 
DENR. It is very clear that the 
company will plant trees. If ever, 
there is christian or native who 
will interplant coffee trees 
underneath the plantation trees, 
we can just say, “buhay-buhay na 
lang”. Because if we barred him 
from planting coffee, it will cause 
bad effect in the surrounding. 
Before, while the trees are 
growing, we know you were inter-
planting coffee trees. But we 
closed our eyes. We know that. 
The problem arises during 
harvesting of trees. We, instead, 
has an obligation for 
compensation. Our reply to that, 
the company, we don’t owe for 
any compensation because the 
company didn’t give permission 
before, permission to plant coffee, 
didn’t even ask for profit share of 
said coffee. That is why, just go 
with the flow. If we harvest, you 
do your pruning in case your 
coffee trees get damage. When 
the company will plant trees, your 
coffee still there. 

Land, 
People 

Henilo Dungog,  
Brgy Captain ,  
Datu Wasay, 
Kalamansig 

You mentioned ma’am, that inside 
IFMA area you will cut the 29,000. 
Based on what sir Baloria answered, 
that it is not clear that the Christian or 
IPs will be compensated by the 
concession of the company. When 
cutting of trees in the 29,000 hectares, 
what should be done? Will it be 
replaced?  

As you said, all trees in the 29,000 
will be cut. The original IFMA area 
is 29,000. It has 5 blocks. Block 1, 
block 2, block 3, block 4 and block 
5. The schedule for harvesting is 
about 2,318 hectares within the 
10,442 hectares of established 
plantation of the company. That is 
plantation only, not natural 
species. It is clearly stated a while 
ago, since you are in Kalamansig 
side, there is no operation in your 
area. So, it is not the entire 29,000 
that will be cut otherwise, there 
will be no forest left in Sultan 
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Kudarat. The only protected forest 
in  Sultan Kudarat is under the 
IFMA area. 

People Liezah Seguano 
Brgy Captain, 
Limulan, 
Kalamansig  

As you said a while ago, you will cut 
trees only in the upper area. Not here 
in kalamansig since it is done already. 
From upper area going down here in 
Kalamansig, you will pass here, and 
there are existing houses along the 
road, and since you will be passing 
here, and it cannot be avoided because 
the trees are very long, there will be 
some houses that will be affected. They 
cannot immediately transfer as they do 
not have money. What can you help 
sir? If you will pass, here, there is 
possibility that the road will be 
rehabilitated. 

We will have it surveyed esp. 
those along the road, lower or 
going up. Another one, it is timely 
to use again the road on that side, 
and be rehabilitated. We will 
conduct survey to determine the 
real problem and if there are 
houses that will be affected. 

People Liezah Seguano 
Brgy Captain, 
Limulan, 
Kalamansig 

Those houses that will be affected, they 
should have financial assistance so they 
could transfer. The newly paved roads 
here, for example, it will proceed, will it 
be damage once your truck passes 
through?  

It cannot be, because of the 
thickness of your cement. Then, it 
is plantation trees and is very 
light. 

People Liezah Seguano 
Brgy Captain, 
Limulan, 
Kalamansig 

For example, in the future, as 
mentioned that there will be benefits 
for the community in Limulan, we will 
think of, the barangay officials, of what 
we can ask from you. 

Realyn Gonzales, Forester replied: 
It is best that it comes from your 
end, what is most applicable to 
meet your needs. What is really 
needed here, we will check and 
discuss this. We will think of how 
we can implement. 
In addition, a while ago, the IFMA 
operation, will cover only 
Esperanza and Senator Ninoy 
Aquino. We have a five-year plan. 
We focus there. But in the future, 
the planted trees, those we have 
planted about 15 years, 20 years 
ago, when becomes matured, we 
get back on it. We will only cut, to 
be clear, only in Senator Ninoy 
Aquino and Esperanza. Now, no 
operation yet for Lebak, 
Kalamansig and Bagumbayan. We 
are a by phase operation.  

 

The Public Hearing Officer, Atty. John Edward Ang, of EMB Central has summarized 

the issues and concerns that has been properly discussed and agreed such as identification 

of boundaries of harvesting operation affecting the resettlement area, benefits of the IP’s 
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and other stakeholders, employment opportunities, land classification, census to determine 

actual settlers based on the settlers originally given relocation site inside IFMA area, 

partnership with M&S, compensation on agricultural crops once damage and possible 

prevention / mitigating measures to avoid the likelihood of damage, survey of existing 

houses on hauling route that will be affected during harvesting operation, creation of Multi 

Partite Monitoring Team.   

Engr. Regina Paula Eugenio of EMB Central ended the public hearing in explaining 

the procedures and processes underwent by the proponent including the next steps forward 

in securing the requirements for the issuance of ECC on the aforementioned M&S project. 
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         A N N E X E S - A 

Publications of Notice of Public Hearing 
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ANNEXES - B 

Photos showing the information dissemination to various stakeholders 
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ANNEXES - C 

Letters of Invitations to different sectors in the Municipality of Esperanza 
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ANNEXES – D 

Letters of Invitations to different sectors in the Municipality of Senator Ninoy Aquino 
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ANNEXES - E 

Letters of Invitations to different sectors in the Municipality of Bagumbayan 
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ANNEXES - F 

 

Letters of Invitations to different sectors in the Municipality of Kalamansig 
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ANNEXES - G 

Letters of Invitations to different sectors in the Municipality of Lebak 
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ANNEXES - H 

Photos showing the proceedings of the Public Hearing for Day 1 (January 15, 2020 at 
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ANNEXEX - I 

Photos showing the proceedings of the Public Hearing for Day 2 (January 16, 2020 at 

Limulan, Kalamansig, Sultan Kudarat 
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ANNEXES - J 

Transcription of Public Hearing for Day 1 – Plamango, Esperanza, Sultan Kudarat 
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TRANSCRIPTION OF PUBLIC HEARING 
                 PROPOSED FOREST RESOURCE UTILIZATION AND PLANTATION DEVELOPMENT PROJECT 
          IFMA 18-2007 

 
January 15, 2020 

Plamango Integrated School, Multipurpose Hall Esperanza Sultan Kudarat 
(Municipalities of Bagumbayan, Esperanza, and Sen. Ninoy Aquino, 

       Province of Sultan Kudarat) 
  

Opening Prayer:         Mr. Razel Narcena         (Kaabag Candelaria Chapel) 

Philippine National Anthem:              Ms. Greatle R. Invento (Teacher, Plamango Integrated School) 

Engr. Omar Saikol:   “Maayong buntag kaninyong tanan! Ako po ay bagong talaga  
(EMB R-12 Regional Director) lamang na Regional Director, nakaupo nagsimula po nung    

December 16. So lingid sa inyong kaalaman, before kami nagpunta 
dito, nagresearch ako with regards to the—itong public hearing na 
ito. So medyo blind ako dito sa project na to but I tried my best na 
malaman ko dahil nasa area of responsibility ko to. But since ang 
programa natin is Notice of Public Hearing, isa ito sya sa 
pamamaraan ng pag-apply ng ECC o yung Environmental 
Compliance Certificate ng M&S. So ang, nadyan yung, ito rin ay isang 
protocol na ginagawa bago maka-, mabigyan ng ECC ang isang 
kompanya. So since na malaki ang area at tsaka malaki ang 
kompanya scope nya, that’s why nandito ang taga Central Office 
dahil sila ang mag-iissue ng ECC. Gusto ko lang ipaalam sa inyo, hindi 
ang Region 12 ang pipirma sa ECC ng kompanyang ito kundi ang 
Central Office kaya nandito ang Central Office. So ang presence 
namin dito because ah under ito sa ating jurisdiction we are 
supporting our counterpart sa Central Office para mapa- kung saka-
sakali meron mga problema kasi ah responsibility namin ito kung 
ano man ang mga katanungan later on masasagot natin. Ah I would 
like to acknowledge siguro mga participants na galing ng 
Bagumbayan, may taga Bagumbayan, meron? Esperanza? Meron. 
Sen. Ninoy Aquino? Meron. Ah, Lebak? Meron, dalawa. Kalamansig, 
meron din. But anyway, Lebak at Kalamansig magkakaroon ng the 
same program bukas, ah it will be announced later on. But ang 
masasabi ko lang since na ang paguusapan natin dito is with regards 
to environmental protection and conservation, along the way sabi 
ko napakakapal pala ng kwan, ng mga kahoy natin dito sa taas. Ah 
sad to say na nakita ko dyan sa medyo baba medyo wala na pero ah 
ganun pa man ang responsibility ng opisina namin ay ma-secure 
natin ang conservation at tsaka protection ng kung ano pa man ang 
naiwan dito sa ating ah pamayanan. So hindi ko na masyado 
patataasin  ang ating sasabihin kasi marami tayong pag-uusapan sa 
ngayong araw na ito, ah ang masasabi ko na sana maging kalma tayo 
dahil mag-uusap naman tayo. Ito’y isang dayalogo na sana walang 
mainit ang ulo para magkasinabtanay ta diba. Mao man na atong 
tuyo. Kung dili kita magkasinabtanay wala tay padulngan. So 
guinahangyo  nako nang tanan, please lang, gui ingon pa sa English 
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“Keep calm and) unsa hahaha. Hinaut unta akong hangyo, bilang 
bagong talaga na DENR regional director sa Region 12, hinaot unta 
nindot atong pagdayologo karong buntanga. Hangtud diri na lang. 
maayong buntag sa inyong tanan. 

 
 
Engr. Mary Therese Gonzales:          “Maraming salamat po RD! So ngayon po ipapakilala ko po yung 
(DENR-EMB Central)        mga participants pati po yung ating galing sa Central Office. So  

Ako po si Engr. Mary Therese Gonzales galing po sa EMB Central 
Office, so kasama ko po si Engr. Regina Paula Eugenio (raised 
hand), kami po yung case handlers ng Project. At ang aming Legal 
Officer po, ang Hearing Officer po sa Proyektong ito ay si Atty. 
Jan Edward Ang. So sya po yung mamumuno nun gating Open 
Forum mamaya. So from EMB Region 12 po nakilala nap o natin 
si Engr. Omar Saikol po, yung EMB Regional Director. So kasama 
nya rin po si Atty. Erwin Bernales, ang kanyang Legal Officer po. 
At sir Engr. Bulawan Sagbaraniko, OIC Chief po ng Clearance and 
Permitting Division, pati po yung sina Engr. Rudy Tuya at si Mr. 
Datu Malawa Saikol. So from the company naman po, ang ating 
proponent po sa M&S Company, so nandito po si (Mr.) Joselito 
Invento po, Operations Manager, si Mr. Rolando Baloria, Admin 
and ComRel po; Si Mr. Julius Aborido, Company Forester, at si 
Ms. Realyn Gonzales po Project In-charge at Forester, at si Rae 
Nald Lucena, Forester and si Raffy Narcena po HR Officer at si 
Ms. Cora Baylon po ang kanilang consultant, yung gumawa po ng 
study ng sa proyektong ito.  
 
So sa mga ating inimbitahang mga taga-Bagumbayan po so 
tinatawagan ko po ang representative ng Datu Elementary 
School kung nadito po sila, from LGU po, ah Local Government 
Unit po may representative po bang pinadala, andito po sya. 
Representatives po from Brgy Sto. Ninio Bagumbayan, so andito 
rin po sila. From DepEd po may mga taga DepEd Bagumbayan so 
andito rin po sila. At si mga kapitan po sa Bagumbayan, mga 
kapitan, ng andoon po si sir. At sa IPMR…. 
 
So for Munisipyo po ng Esperanza so tinatawagan ko po yung 
mga Local Government Units or officials from Esperanza po. Mga 
barangay Captains po – so nandito po si sir. So yung mga 
barangay Kagawads nandito rin po. Tribal Leaders, so andun po 
sila. Yung mga sa DepEd po or mga from elementary schools, at 
yung ibang, taga Esperanza po.  
 
(Sen. Ninoy Aquino) Barangay Kagawad, and mga Tribal Leaders 
po, so andun po sila. And other participants from Sen. Ninoy 
Aquino. So maraming salamat po sa pagpunta . 
 
So bukas po meron po ulit na Public Hearing po for Lebak and 
Kalamansig naman po. 
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So para po sa susunod na parte ng ating programa, tinatawagan 
ko po si Engr. Regina Paula Eugenio para po i-explain o 
ipaliwanag po ang prosesong pinagdaanan ng M&S Company 
bago ma-secure ang kanilang ECC.”  

 
Engr. Regina Paula Eugenio:        “Magandang umaga po, maaung buntag!Pasensya na hindi po  
(DENR-EMB Central) kami marunong mag-Bisaya so magta-Tagalog po tayo. Pero     later 

on po pag nag-open forum na po tayo , pwede po kayong mag-
Bisaya. Meron na dito po ang aming Regional Office para po i-
translate sa’min kung ano man po yung questions ninyo. So sa EMB 
Central Office po kami  at ito pong activity natin ngayon is parte po 
ito ng paga-apply ng M&S ng kanilang Environmental Compliance 
Certificate. So ito po ay ayon sa batas sa Presidential Decree 1586. 
Ang sinasabi po ng batas na to walang kompanya o kahit na sinong 
tao ang pwedeng mag-operate ng isang proyekto na nakabase sa 
isang, ah makapag-operate ng isang Environmentally-critical project 
at nakalocate sa environmentally-critical area na walang 
Environmental Compliance Certificate. So sa ngayon po ang M&S 
kumukuha po sila ng kanilang ECC para po sa kanilang IFMA 18-
2007. So meron nap o silang tenurial instrument na binigay po ng 
DENR, so ang nagbigay po dyan DENR through FMB po- Forest 
Management Bureau naman po. So kami po sa ECC kami po ay 
Environmental Management Bureau. So ang titignan po naming 
ditto ano po baa ng mga impact ng proyekto, ng kanilang plantation 
at ang kanilang pag-harvest sa kanilang itinanim at kung meron man 
itong masamang epekto paano po nila ito babawasan or iiwasan 
kung hindi man kayang alisin totally yung posibleng epekto. So ito 
pong Public Hearing na to kami po yung nag-invite po sainyo thru 
M&S Company, so nagpadala po kami ng sulat galing po yan sa 
Central Office, kaya nga po sa pagtingin ko sa iyo, unang-una 
nagpapasalamat kami sa pagtugon ninyo at sa pagpunta. So ito po 
ay isang katulad po ng nabanggit ni RD, ito po ay isang dayalogo. So 
maaari nyo po i-raise lahat po ng issues and concerns po ninyo 
regarding po dun sa magiging operations ng M&S. So mamaya 
ipapakita po nila kung saan po yung mga io-operate nila, saan yung 
mga iha-harvest nila na area and paano po nila mababawasan yung 
mga posibleng impact. Symprepag sinabi po nating impact, impact 
po sa tao , kasama po dyan yung impact sa lupa, hangin, tubig at 
sympre sa tao. So yun po yung idi-discuss po ng M&S Company 
mamaya, then magkakaroon po tayo ng open form. So inaasahan po 
namingna magiging maayos po ang ating pag-uusap ngayon at 
katulad po ng nabanggit ko kanina, pwede po kayong magsalita sa 
kahit na anong dayalekto na kayo po ay komportable.” 

 
 
 
Enp. Realyn C. Gonzales “Thank you. Ang akong dakong pagtahod sa among halandong EMB 

Director si Engr. Omar Saikol ug iyang mga kauban, hilabi na sa 
among taga EMB Central ug katong mga ni tambong dinhi sa 
nagkanda-iyang sector, mga IPs, ah religious sector, farmers, ug sa 
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mga LGUs. So, kaning among proyekto ah mauning ano “Forest 
Resource Utilization and Plantation Development Project” under 
Integrated Forest Management Agreement or IFMA 18-2007 
meaning ah, kini sya is ang pagputol sa mga kahoy na dia sa 
kagubatan  na among tinanom. So even magputol mi og kahoy, ang 
among put’lon is katong mga amo lang tinanom. Then naga-develop 
pod mi. So kaning ah, programa ah gui tagaan mi ug katungod ani 
guikan sa DENR base aning IFMA 18-2007. So ang company 
nagdumala ani mao ang M&S Company Inc.  

 
 So ang lokasyon ah…..(loss /damage footage)dun sa mga 

development and management scheme namo, ang entire IFMA na 
29,085 hectares ang coverage nya mauto sya, pero ang amuang 
pamaagi is, ang halimbawa, so portion of, portion sa Production 
Residual Forest nga duna mi,… and then ang portion sa Established 
Plantation, sa, in totality, naa mi 10,000. More than 10,000 hectares 
nga established ug kana naka-schedule na putlon namo this year. So 
portion of that Established Plantation na more than 10,000 nasa 
2,318 hectares lang po yun kasi yun yung matatanda na. So take 
note na ang within the 10,000 hectares na a-establish namo, only 
2,318 hectares ang amoang putlon kay kani sya niabot na sa iyang 
gulang, mga 15  to 20 years old na sya. So meron ibang portion dyan 
na open brushland ide-develop din naming yun kasi yun yung 
commitment namin sa DENR na, whatever na open or degraded, 
amo na syang i-develop into mixed forest plantation. na may portion 
din dun sa within the 29,085 hectares, portion of that is the 
resettlement area na 733 hectares. So, katong 733 hectares ma uto 
syang mga nahisulod dire na mga IPs, so may portion on that 
binigyan kayo ng area. And then ang programa sa company is to 
assist you in everything, like for example may social development na 
ihatag sainyo, like for example planting materials binibigyan kayo, 
and then farm implements, tapos kung sa pang proyekto sa 
umaabot na panahon. So diba naremember na tong last na nag ano 
mi, nagconduct kami IEC FGD para matan-aw namo kung unsa pang 
mga issues and concerns na pwede namong i-resolve ug para 
magkasinabtanay ta, kasi dili na man lang man kmi maka-benefit ani, 
ang IFMA, ang among commitment sa DEN , mag-develop mag-
protect, and at the same time gamiton to among tinanom but then 
kasama doon is “kayo”. So this is a partnership. Kung naa mi makuha 
dinhi naa pod mo mga benepisyo ani, so both of us are benefited on 
this Project.  

  
 Ang component natin, aside sa component nun nabanggit ko na…, 

so dun tayo sa parang ah, Kasaysayan. Hindi sya nailabas muna kasi 
kailangan pa muna ng FPIC Process and then meron tayong na-issue 
na compliance certificate nung 2009, then right after that na na 
issue, ni-release yung approval on 2009, ni-relase ni FMB. And then 
after that, nag-integrate po tayo ng 2015 so total of 29,085 sya.  
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 Pag magputol, magka-conduct kami ng plantation development, 
yung pagpatanim ulit dun sa area na pinutol namin. So yung mga 
gagamitin namin, bago kami magputol kasi, actually kahapon 
pinuntahan na yan ng taga-EMB na galing Central from the airport 
dumiretso po kami sa Nursery so nakita po nila na punong-puno po 
yung nursery naming ng mga planting materials, ready na po yun, 
yung mga gagamitin naming na mga seedlings, yung choice of 
species are Bagras, Mangium, Gmelina, Mahogany, Falcata, at kung 
ano ano pang mga pwede or suited na dito sa area na itatanim po. 

 
 So, wala na akong masasabi…. kung baga para may self-sustaining 

ang ginagawa namin yung kape yung Durian, yun lang po but then di 
pa rin po talaga kaya yun kulang pa rin po di pa talaga maka-sustain 
dun sa operations. Kasi ang pag-protekta namin sa buong IFMA na 
to sa 29,000 hectares malaki po ang requirement, malaki pong 
gastusin po talaga at hindi po basta-basta. May naga-slash-and burn, 
kaingin-making, tapos yung timber poaching na mga illegal, yun po 
yung nangyari. So as much as possible, kino-cover po naming yung 
area, pino-protect na hindi mapasok. 

 
 Ang pag-sustain din sa mga scholarship, and then pagpapatayo ng 

mga schools, rehabilitation the road itself, meron parin po. Even 
though ganun, but then committed po ang company. So what more- 
wala ngang operation pero may ginagawa, what more pag 
nagkaroon ng operation. So all of us will be benefited on this 
Project. Ah, social acceptability kailangan namin yan. So magka-
intindihan sana tayo and para masaya yung in the future.  

 
 So ito nung 2018 nung nag-apply kami para mag-proceed na find out 

nila or nakita nila dito base dun sa pag-survey nila sa pag-conduct 
nung mga studies. So base naman doon, nag-conduct sila ng sa air, 
water, ah land. So nakita naman nila is dito makikita ang impacts na-
note nila, so first, unahin natin yung sa land, so ayan po may 
pagkakagulo at pagguho ng lupa, pagkasira ng mga daan, pero 
minimal lang sya kung sakaling mangyari dahil ang ika-cut lang 
naman natin is planted. Mga posible lang yun but then hindi po yan 
ang ano dito - minimal so madali natin ma-treat.  

  
 And then sa hangin, wala naman masyado ano dito, so whatever na 

ano man yan is nagagawan namin ng paraan minimal o ano, o yung 
mga pino-project palang na mangyayari meron na pong mga 
scheduled na kung sakaling mangyari yan, meron kaming mga 
mitigating measures, paano namin e suppress o mapano hindi sya 
mangyayari. Kung mangyari man, ma-lessen natin yung impact dun 
sa tao, sa environment.  

  
 So dito, nung 2018, and at the same time nung 2019 nagkaroon din 

kami ng IEC at FGD, nag-interview po sila- Focus Group Discussion, 
Key-informant Interviews, Information Education campaign 
regarding dun sa Project yung impacts nun so yung issues and 
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concerns na na-tackle mostly ang medyo ano lang dun is sa yung sa 
coffee na pag once na mag-harvest kami may matatamaan kasi 
nagbigay kami ng ano sa mga tao na nakapaloob dito sa IFMA, na 
bigyan ng chance na while waiting na i-harvest yung planted trees, 
pwede silang magtanim dun sa gitna nun. Kaya lang ang nangyari 
medyo may nakikita o nahuling ang sabi nga nila pwede bang pagka 
mag-harvest kayo ah yung coffee kung pwedeng mag-harvest muna 
sila bago i-harvest yung trees eh depende nga ngayon sa usapan. 
Sakto, buti nalang pwede tayong mag-cut na basta di lang maano na 
yung harvested coffee nila, naghihingi sila ng permiso na kung 
pwedeng January lang daw sir, para hindi, para maka-harvest pa sila 
sa coffee nila. So yun po, yun lang naman po yung issue na nakikita 
dun, nag-request lang sila kasi actually yung planting materials 
galing din po sa amin, nagbigay sa kanila ng assistance for that. 
Ganun lang naman po. Pero mas maganda kung magkaintindihan 
tayo lahat kung ano mang issue ay pwedeng mapag-usapan lahat 
yun sa maayos na pamamaraan. So yun lang po. So ito ipapakita ko 
na yung area. During the IEC kasi, gusto lang naming ma i-protect 
yung area, pag dumala na yung area i-develop nya. Kasi ang 
ginagawa ni M&S cut-and-plant, sustainable po sya, hindi po sya 
yung harvest lang hahayaan- hindi po. Ah malaking requirement po 
dyan, kaya yung maraming IFMA Holders na wala na it’s because 
they only cut without developing the area. So ito na po, pakita mo 
yung next na mga pictures. Yan - kung wala po ang IFMA… (loss / 
damage video footage) 

 
Engr. Mary Therese Gonzales      “So ngayon dadako naman po tayo sa briefing and orientation ng  
(DENR-EMB Central)                     public hearing pati po ground rules sa public hearing and open 

forum na rin po. So tinatawagan kop o an gating Hearing Officer, si 
Atty. Jan Edward Ang (palakpakan).” 

 
Atty. John Edward Ang: “Magandang umaga po sa lahat. Good morning po. Maaung  
(Hearing Officer)                            buntag! So in three languages po mga kaibigan ano po,  

nagpapasalamat po kami sa inyo sa pagdating po ninyo. Latag lang 
po muna natin, ano po yung panuntunan po natin sa pagsasagawa 
po ng open forum na ito, ano po. So napapansin po ninyo may mga 
nagkukuha po ng videos po sa atin, nagre-record po ng ating 
ginagawa rito, yung talakayan po natin kailangan po kasi namin yung 
information na manggagaling po sainyo dito po sa conduct ng public 
hearing. Ano po ba ang layunin namin nito na kinukuha po namin 
yung inyo pong panig. Kung natatandaan po ninyo, nagkaroon na po 
tayo ng public scoping po dito po sa inyong lugar. Tama po ba? Ayun 
po. So nakausap po kayo, may mga nailahad na po kayong mga 
issues and concerns. Ayun po, base dun sa kanilang unang 
presentation , naglatag na rin naman po sila ng ano yun mga 
measures na i-implement po nila base dun sa mga issues and 
concerns na na-raise po ninyo during the public scoping. Ngayon ah, 
kung kayo po, nakita nyo po, o dahil nga po hindi makita pwede nyo 
naman po sigurong lapitan po yung ating pong operator para po 
mabasa po ninyo yung kanila naman pong nagging pag-aaral doon sa 
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apat na module. Yung pag-aaral nila sa tubig, sa lupa, sa hangin at sa 
tao. Dito po i-tackle sa social natin. Ngayon ah, may mga proposals 
na po sila dito, ah yun po yung sinusubukang i-present po kanina ng 
atin pong proponent. Ngayon hihingiin po naming ulit yung inyo 
pong issues and concerns, yung mga komento po ninyo o yung mga 
suggestions po ninyo na maaring makatulong sa kanila. Sa ganitong 
paraan, ang amin pong ahensya, ang EMB Central Office po 
matutulungan po ninyo na makapag-pasya kung mag i-issue kami ng 
ECC o hindi. Ayun po, sana po dun sa conduct po ng ating 
pagpupulong sa umagang ito, maging maayos po yung daloy po ng 
atin pong open forum, ano po. Paano magiging maayos mga 
kaibigan? Una po, taas po kayo ng kamay pag magtatanong po tayo. 
Ia-acknowledge po naming kayo, magpapakilala po tayo. 
Halimbawa, ako po Atty. Jan Edward Ang, galing po ako sa EMB 
Central Office. Ako po si ganito, taga-ganitong lugar po ako. Ayan, 
para nalalaman po namin sa record saan location po kayo. Malinaw 
po? Ayan. Itong public hearing po natin na ito dalawang bahagi po. 
Nabanggit na po kanina. Isa po para dunsa concerned municipalities- 
Sen. Ninoy Aquino, Bagumbayan tsaka Esperanza. At bukas po 
magkakaroon din po tayo para sa Lebak at Kalamansig. Ayun po. 
Kung meron po na taga-Lebak dito o tsaka taga-Kalamansig pwede 
naman pong sabihin na rin yung inyong concern po ninyo para sa 
Lebak at Kalamansig. At kung kayo po ay taga-Esperanza, Sen. Ninoy 
Aquino at Bagumbayan, pwede nyo rin naman pong ihabol sa public 
hearing doon bukas yung mga issues and concerns po ninyo. 
Malinaw po mga kaibigan? Okay po. So simulant na po natin. Isa pa 
po pala mga kaibigan pag nabanggit na po yung issues and concerns 
na niri-raise ng ating mga kasama dito , wag na po natin sana ulitin, 
ano po? Mina-maximize po naming kasi yung panahon na nandito 
po kami para naman po ma-take down po naming lahat yung issues 
and concerns. Okay po? Sige po simula na po tayo? Wag po kayo 
mahihiya magtaas ng kamay para ma-address po naming kaagad 
yung queries po ninyo. Sige po.” 

 
Datu Andy Pipayan:                     “Wala kaming planong kung halimbawa o-oppose kami sap pag-    
Tribal Leader, Legodon                 harvest o operations ng M&S Company sa kanilang pananim dito 
Esperanza, SK sa Esperanza. Yung amin lang, kasi dito sa plantation kasi ng kwan ng 

kompanya dito sa amin sa Brgy. Legodon, marami yung mga tao na 
napapaloob doon sa area, so ang gusto lang naming doon bago man 
mag-operate siguro ah, i-identify muna natin yun lugar , yung mga 
tao doon sa loob ng IFMA, na kung saan yung harvest-an natin 
ngayon, ah kasi yan din mga nari-reseach sa Sitio, syempre marami 
din ang mga development ng barangay governments. Tulad ng mga 
Sitio doon kailangan din naming na makwan, ma-survey halimbawa 
yung Sitio, pero sa barangay development na ito, Sitio site, tapos 
yung cutting area. Para sa ganun wala wala na kayong mga ano pa, 
ano pang mga problema doon, tuloy-tuloy yung pagkwan natin, 
pagsuporta sa M&S Company at saka sa mataas na office natin na 
nakahawak ng IFMA. Para wala na tayong problema kung ano yung 
gusto ng iba, ang gusto naman ng apektado ah sana maibigay ng 
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gobyerno para sa ganun tuloy-tuloy yung development sa aming, 
alam naman sa aming mga IP kasi nakwan kami kung baga naiwan 
kami sa mga development, maghihingi nalang ng tulong sa gobyerno 
na mabigyan kami ng kwan, para ma-develop din kami. Pero alam 
naming ang kompanya marami na kaming mga kwan, mga kabutihan 
na ibinigay sa amin. Kaya kami (palakpakan) ah magsuporta at 
walang problema, ang amin lang, i-kwan lang, i-plastar lang yung 
mga tao doon sa loob. Magandang umaga maraming salamat boss.” 

 
Proponent’s Response:                “So maaung buntag sa tanan! Gusto lang namo ipahabalo na kining  
(Joselito R. Invento) harvesting operations namo sa kompanya is a 5-year program. Ah, 

5-year program ni so naka na ni na ni programa, naa na ni  mapa- 
naa sa Year 1, naa sa year 2, year 3, year 4 and year 5. So kining ah, 
kining na proyekto is naka programa na so siguro sa pag-ano na ni, 
amo lang ni ipahibalo sa mga affected na mga barangays o 
constituents. So lima ni ka ano, 5 years program. So, mag-una ta sa 
Omega paingon dire, so identified pod nato ang affected sitio o 
barangay. So, daghang salamat. 

 
Atty. John Edward Ang: “Sir may follow-up question po ba kayo? Wala naman po? Dun sa 

concern po, dun sa response po sir? Wala naman po? Thank you po” 
 
 “Okay po, other concerns po , marami po natin i-raise lang po.” 
 
Sultan Rey Dakyas: “Ako si Rey Dakyas, Municipal IPMR ng Sen. Ninoy Aquino. Ah para  
(Municipal IPMR, Sen. Ninoy       direstuhan tayo sa tanong, ah para masagot kaagad. Una ano ang  
Aquino) kabutihan ng mga IPs ng Manobo-Dulangannapaloob ng IFMA kung 

harvest-in ang kahoy ng M&S Company. Yun lang po.” 
 
Proponent’s Response:                “Actually kung magkakaroon kasi ng harvesting , putulin yung mga  
(EnP. Realyn Gonzales) kahoy, ah ang mga affected kasi kahit papaano may mga tao doon, 

mabibigyan kasi ng mga trabaho. Pag may activities kasi ang 
company, first priority po ang bibigyan ng trabaho is mga IPs. So 
kayo ilalagay kayo sa mga, kung saan kayo pwede. May mga, alam 
naman ng HR namin, ng management on-ground kung ano ang 
gagawin sa inyo kasi, kaya kung may activities kami para sa, once 
may operations ang company, ang no. 1 na benefited on this is yung 
mga nakapaloob sa IFMA Area, mabibigyan kasi kayo ng trabaho. 

 
 Meron naman po (guidelines). Lahat naka-ready na po yan sya. It’s 

just a matter of implementation. Yun po. Ang mas makakasagot nito 
is ang on-ground at yung COMREL. Andito po si RDB. Lahat po yun 
naka-programa. Si Rolando Baloria sya po yung COMREL and at the 
same time Admin Officer namin dito on-ground. 

 
Rolando D. Baloria: Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin IPMR 

Dakyas. Ah ang tanong kasi, di rin masyado kung ano ang maitulong. 
Ang isang guarantee ng kompanya employment opportunities para 
sa mga IPs, walang pili yan. Pero yung alam ko kasi ang tinutumbok, 
yung pinag-usapan sa tribu yung Royalty. Kaya lang ang demand na 
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yan na Royalty na sinasabi ninyo dapat manggagaling sa tribu, sa 
census. Wala man kasi kayong percentage na ipasa o ano man, 
hinihintay yon ng kompanya. Salamat po.” 

 
Sultan Rey Dakyas: “Ah, ang follow-up po nito ay masaya po ang buong buong boses ng 

IP ni Omar Abubulangan dahil sa sagot ni RDB kanina. Hindi po huli 
ang lahat ay, alam naman po namin na nagtatagpo ang tulong ng 
M&S para sa kinabukasan ng mga second-generation ng mga IPs. 
Ganito po ang follow-up ko. Ang una, ah may hindi nag-demand ang 
IP ng Manobo-Dulangan kung ano lang ang kaya, garantiya ng M&S 
na dagdag tulong nila sa mga IP napaloob ng plantasyon maliban 
yung mga IP na hindi napapaloob, ah dapat doon nay an sila sa 
kabila. Yung napapaloob lang. Hindi naman lahat ng Manobo ay 
tutulungan ng M&S na labas doon sa IFMA. Ang tutulungan lang ng 
M&S yung napapaloob doon sa IFMA, apektado yung kanilang 
kabuhayan doon sa loob ng IFMA. Kaya maraming salamat po RDB 
dahil nabanggit mo kanina ah, hindi po ah, hindi natago dun sa 
Ninoy Aquino ang tulong ng M&S sa mga Manobo-Dulangan 
napapaloob ng IFMA ng M&S Company. Maraming salamat po. 
(palakpakan).” 

 
Proponent: “Unsa akong mahibal’an, kining harvesting operation karon sa  
(Joselito R. Invento)  kompanya limited ang paggamit sa among equipments so limited 

ang paggamit nato sa equipments so meaning, guikinahanglan ta ug 
dako na manpower. So ang katong gui ingon nato na ang 
employment is mahimong benefited ang mga IPs diri sa loob mau 
naming dakong tsansa because dili ang plano karon dili paggamit ug 
daghang ekwipo. Ang ekwipo siguro pila lang kabook para lang 
gamit sa pagloading, pero ang pag-pull out namo sa among tinanom 
nga kahoy sa area that is manual. Boot ipasabot nagkinahanglan ni 
ug daghan na tao which mag-generate na ug employment and 
economy diri sa atong lugar. So mauni among guipasalig sainyo na 
kung madayon o maaprubahan ning clearance namo, environmental 
clearance, dako ang matabang namo na employment ni ining lugar 
kay daghang tao ng kinahanglan.  
Katong nay mga karabaw, birahon ning mga kahoy. So limited ang 
paggamit nato ani ug equipments. So ang employment generation 
na mag-generate ani na program is dako kaayo ug pabor sa mga tao 
naa sa sulod sa IFMA so particularly the IPs. So daghan kaayong 
salamat. 

 
Mr. Arnold Sitjar: “Ako po si Arnold Sitjar, Punong Barangay ng Brgy. Kuden,  
(Punong Barangay, Kuden, Municipality of Sen. Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. In connection  
Sen. Ninoy Aquino) po sa topic kanina pertaining doon sa identified resettlement area. 

So gusto lang po naming malaman saan banda or gaano kalawak ang 
resettlement area na nasakupan ng aming barangay and pertaining 
sa operation, ah since ah meron mga present planted coffee sa mga 
areas na mga meron tayong naitanim na kahoy ang M&S, after po sa 
harvest, yung area tataniman ba ulit ng kahoy or maipagpatuloy ng 
farmer yung kanilang mga pananim na kape? And in connection pa 
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rin po sa operation, gusto ko rin po ma-relate dun sa ginawa naming 
5-year medium term development plan ng barangay wherein naka-
identify kami ng mga farm-to-market roads within the IFMA na 
meron tayong mga community. So if possible, after ba ng operation, 
pwede naming ma-develop yung mga spur roads na nagamit during 
sa operation. Kasi po sa barangay ina-address din po naming yung 
concern ng aming mga constituents na kailangan po talaga naming 
ng farm-to-market road within the IFMA Area. Yung lang po.” 

 
Proponent’s Response:                “Ah,Good morning kap noh, bahin ni to sa imong pangutana ug 
Julius A. Aborido                          sa kung  asa dapit me magtanom ug unsa na mga barangay , so  

 ang Tamangan is na identified na sa amo sulod na IFMA 

ressettlement area na sya. So bahin pud natong pangutana nimo 

tamnan pag man ug harvest tanuman pa man na, so mao na ang 

mandato , mandato sa DENR, cut Cut and PLANT CUT AND 

PLANT. alhough naa inyong tanon diha, pero magtanom lang 

gihapon me pero dili man siguro ra man gud na sya. Siguro, ang amo 

lang hangyo magtanom me og dili lang patyon. Total di na man 

makaapas sa inyong kape, so pila pa ka-three years na sya bago pa 

ma, pila pa, three years bago ma-harvest kung among kahoy yan 

siguro 25 years. So mas bulahan mo. Mas bulahan mo kay ang 

inyong kape naa ra giyapon sya. So bahin pod atong, atong mga 

spur lines, so directly, dili me maka-ingon na pwede, so i-clear nato 

na sa management kung pwede no. Kay sa imong ingon naay 

community sa sulod. So baka pwede. Pero i-clear pa subject namo i-

clear sa taas. Para subject namo direkta  sa taas dili me pede mag 

tubag. Igo lang me nanarbaho. 

Atty. John Edward Ang: So ang dadag na tanong regarding don sa pagconduct ng operation, 

kung magharvest ba, tanim agad no? 

Joselito R Invento: Naa lang pod ko ipdasbot parte aning coffee. Kay dako dako jud ning 

problema sa kompanya bah. Guikan salumping paingon sa 

tanan.ang plantasyon sa IFMA is nauna, Di ba nauna no? nauna, 

tinood ba, bago ang kape? So nagtanom man gud ta ug kape, ako 

lang ipasabot sa tanan,  tungod ang robusta kc favor motobo ug 

nindot while naa sya sa under shade sa plantation. Tama ba? While 

ang root sa robusta coffee is different sya sa arabica is favor iyang 

tubo kon naa sya sa ilalom sa shade, shade trees. So, maano na 

kadaghanan sa tao dili lang ips pati na kristyano, nagtanom sa ilalom 

sa plantasyon. unya karon ang problema, ako guilakbit ug saysay sa 

inyo, mao gani pinaka perte na issues na guisakyan sa NPAs, 

tungod kay guina ingon, nga guina damage sa kompanya ang tanom 

sa IPs. Guinapatumbahan.dili nlng ta na dak-on ang istorya. So ang 

guinahimo sa company is, nagdangop me ug legal process, pulong-

p[ulong sa mga barangays, naa pay time niabot me sa mga mayors 

diin, sa presence sa military, diin na agreehan, nga nag ingon ang 
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mga netibo nga  nangayo gani sila pasaylo nga kmi nakatanom me 

diha. , ug dili dili me manukot ug dili me mangyo ug demorahe, sa 

kompanya sa ma damage namo na tanaom. Kon gusto nyo 

katunayan, naa me mga daghan na memorandum of agreement sa 

LGU, sa nagka lain lain ahensya sa atong gobyerno. So, nasabatan 

na nato tanan. So ang kompanya human pagputol namo og kahoy 

karo, mandato namo na motanom after moharvest. Paningujaon pod 

namo na wala poy madamage na tanom. Kay nagkaintindihay man ta 

ana. Nauna ang kahoy nagtanom mo ug kape.  

 Ah, syempre, siguro, sa guina ingon pod nako, amo pod na ipa abot 

sa management, kon pede ba, ah tan- awon, ipasabot pod namo. 

Insular Pipayan: “May clarification lang po kaunti dun sa, parang suporta kanina  
(Kagawad, Brgy. Legodon) dun sa kwan ni Kapitan ng Brgy. Kuden. Kasi sabihin man sa hindi ito 

talaga yung talagang gina-muni-muni ng mga community na sa loob 
ng ating IFMA. May kaunting clarification lang po doon sa area kasi 
dito sa kwan, dito sa loob ng IFMA, mayroon tayong tatlong kwan 
dyan, kahit yung meeting ng mga tao natin dyan, matagal na yan 
umabot na sa ating mga management na, isa na yung sabi ni kwan 
kanina yung resettlement area. Then meron pa tayong re-visited 
dyan na area tulad yung mga potten area yung alienable and 
disposable area, pero napaabot narin namin sa kanilang manager. 
Meron tayong 57 hectares dyan nasa loob din yan ng IFMA. Then, 
mayroon tayong bagong visited dyan na under sa KTD Project series 
of 1983. Yun po ay sa pagtingin natin sa kwadra ng ating IFMA 
Holder na ito nasa loob parin po sya ng IFMA. So yun sana ang gusto 
din namin tatanungin na, kasi about sa halimbawa sa mga 
pagpatuloy ng development natin IFMA tsaka yung renewal, alam 
natin yan may mga comprehensive process talaga dyan tulad ng 
DENR at NCIP may mga kwan dyan sila may mga JAO. So ang amin 
lang dyan, wala na kaming kwan dyan kung ano man ipagpatuloy ng 
IFMA, gusto lang namin malaman, aanuhin talaga yung yan, yung 
yan na mga area na napaloob ng IFMA, kasi meron kaming kaunting 
pinapa-abot doon. Sa loob ng 25 years na nag-operate ang IFMA sa 
community ng IP, medyo nagkami-kamirantro ang mga population 
namin. So kaya yan ang gusto sana namin ipaabot na kung paano 
magamit na po ng IP, ah yung mga community na nasa loob ng IFMA 
yung mga ganyan na lupa. So ganun lang po.” 

 
Joselito Invento, M&S: “The management is naghulat ug survey. Nasabtan namo na 

nagkadaghan ang IP. Syempre ang resettlement site para sa 
paglipat, makit-an sa vegetative cover sa IFMA naay 700 hectares 
intended para sa relocation site, na na release. Tapos, for how many 
years,  nasabtan nato, nagkadaghan, additional na bata, additional 
na tao. So kmai nman para m makadecide for additional 
resettlement, we are waiting for survey. Survey. Census pala.. 
census.census  hindi survey . census sa mga tao. Kinsay nadagdag. 
Because kay kami naa me listahan atong dati., so kinsay nadagdag. 
Kay kana pong mga census na inyong ihatag sa amo, amo pod mh 
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tan awon kon kining tawhana is mao ang original na naa diha sa 
area. dili ba ni tong imported nato na mga tao nga gusto lang nila 
mopoyo dihi.. Gusto namo tong pmilya ninyo nga diha dati. So we 
are waiting for census. Para maka mka decide ta ug additional 
resettlement area. Nasabtan anmo na, nagkadaghan ang tao. Ako 
kaniadto, isa lang man ko, pero karon daghan nman me. So 
nagkinahanglan ko ug dagdag na area. Nasabtan namo na  but we 
are waiting for the cesus. Thank you. 

 
Ah the barangay, ah siguro sila, the affected then for verification 
namo, how true, na kining mga tawhana na ilang gui-submit is 
existing. 

 
 
 
Arnold Sitjar: “ Punong Barangay Arnold Sitjar ng Barangay Kuden. In connection 

po dun sa increase of population, hindi pod nato, ah dili pod nato na 
sya ma-pugngan tungod sa ginatawag na inter-marriage. So maingon 
nato karon nga, sa unang panahon mao lang nang family pero karon 
daghan na. So that’s why, ang problema dili gid madula. So amo 
man lang, mapungkuan ba nato ni, na ma-determine nato kun kinsa 
ba natong actual sa sa mga concerned areas. Mas paspas sa pag-
increase sa population. So di man nato macompute, na dili na sila 
mag-pamilya. So meaning naagi mga dili na original sa amo ang mga 
respective area o jurisdiction. So pwede ba nato na sya mapung-
kuan utro, in order na ma-reconcile nato.” 

 
Joselito R. Invento, M&S:                “So wala man siguro nay problema, pero ang pagdala man gud,  

we want sa tanan dili lang mi isa sa barangay because ang pag pick-
up namo ani didto sa management without recommendations, 
recommendations namo pod dire dito sa local management is gusto 
namo tanan. Dili me gusto na Brgy. Kuden lang- so kung pwede ug 
nag-recommend na magsit-in para ani na ma-resolve yung issue is 
gusto namo ang tanan na mga barangays and sitios. Para pod isa ang 
pag take-up namo didto sa among ah taas namo na management 
with our recommendation para maisa. Di namo pwede tagsa-
tagsaon. No? So baka mag set ta tanan.  

 
 
Sultan Rey Dakyas: Hindi eto sa magaling, isang beses, dalawang beses lang. sa tatlong 

beses hindi na ako magpakilala pa. Sultan Rey Dakyas po from Sen. 
Ninoy Aquino. Sorry sa atong mga kauban na IP. Daw ako na ang 
pinaka-bright pero gihatag ko lang ang akong naisipan na akong na 
plano. Una, dalawang tanong na kanina yung natanong ko. Pero sa 
likod na yun nagpapasalamat ako. Bale ganito. Kung wala talagang 
M&S nakadepensa ng ancestral domain, halos maubos na pinagbili o 
prenda ng mga IP yung mga lupa (palakpakan). Kaya sana ano, kung 
magaling man tayo sa bunganga, magaling tayo magsalita, magaling 
din tayo magsasaka sa lupa. Maraming salamat po.” 
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Proponent’s Response: “Maraming salamat kaayo na-recognize ninyo ang among  
(Joselito R. Invento) company. Ako lang ipagpa-hibalo sa inyo. The same as TAMASCO 

issue. Istoryahan taka sa about sa TAMASCO. Ang TAMASCO is 1,600 
hectares in which kanang TAMASCO, claim. The CADT claim of the 
TAMASCO IS 1,611 hectares in which ang kanang 1,611 has. Naa 
diha ang Block 5 sa M&S 18-2007 na 300 hectares. Pero kanang 300 
hectares sa TAMASCO, ah, sa M&S na nahisulod sa CADT sa 
TAMASCO is dili tanan, so say mga 80% of the Block 5 is nahisulod sa 
TAMASCO. Nya, karon unsay nahitabo, ang tanang na kana na mga 
area nahurot ug baligya, what is remaining is only the block 5. Kung 
gusto mo ebidensya, among ipakita tanan sa inyo ug kinsay tag-iya 
anang area karon sa TAMASCO. Klaro klaro no? So the same. 
Salamat kayo.  

 
Agustino V. Fajardo  “Good morning everyone! Anyway I’m Augustino Fajardo, School 

Head of Tulale Elementary School. Concern lang sir. So every year, 
naga-implement kami dapat sang tree planting (of trees). Ang SPG 
officials kag ang graduating pupils gina-require namon magtanom 
sang kahoy kay ang among school side almost 10 hectares. Kag kalbo 
na gid sya sir, so, kailangan jud namo e reforest. Pero ang problema 
wala kami enough nga seedlings, kon basi may ara kamo   mahatag 
for free ah, pasalamatan gid namo kon may ara sir” 

 
Julius Aborido, M&S:           “Ah, salamat no, sa imong concern. Pwede, maghatag daw materials 

sa inyo para ano, pam-planting, or tungod sa kalayo, ah siguro 
pwede man mi mag-raise didto. Mag-raise nalang mi didto ug 
seedlings para intended na imyong kwan, project.  

 
Agustino V. Fajardo: “Concern ko pa sir, kasi inside the school campus, may ara kami nga 

daw  apat kato ka puno na pine tree, mangium. So base abi sa 
hazard mapping sir, daw kadagko didto , kahdlok sa pupils, so ang 
pamangkot ko lang sir kung kasali ba to sa cutting of trees sir? Sa 
hazard mapping namon sir delikado.” 

 
Julius Aborido, M&S: “Bisan sulod na sya sa IFMA, although kami ang nasa IFMA. Ang 

concern ninyo is putulon ang hazardouz trees, dili mi authroize nga 
mohatag og permit. So DENR gihapon. Bisan, bisan nang kanang inyo 
hang trees kon naa na sya sulod sa IFMA ug mangayo ka ug 
clearance dili me makahatag ug permit.  

 
EnP. Realyn C. Gonzales, M&S: “Additional lang sa iyang ano no, iyang tubag. Ah, tinood nga dili 

covered namo, pero pwede mi maka-assist sa inyo. So siguro 
maghimo lang mo ug mga request regarding sa katong pagputol, 
pero inyoha nang documentation, mu-assist ra mi pertaining to 
helping you kung papaano mag-apply ng tree cutting kasi ang 
request nyo for tree cutting is mag-guikan sa DepEd, dili sa amoa. So 
we can help you by that.” 
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Alexander Espinosa:               “Okay, good morning! Ako pala si Alexander Espinosa, TIC ng  
Elementary School ng Monteverde Bagumbayan Sultan Kudarat. So 
yung concern ko lang is yung parang wala naman sigurong forest 
harvesting dun sa area, ang concern ko lang sir regarding sa DepEd, 
yung school side. Sino ba yung legitimiate na magbigay sa amin ng 
Deed of Donation ah para sakaling madevelop namin yung area 
para, or ano nalang kasi pasok din naman daw yun sa ano sa IFMA. 
So kung pwede para ma-secure din naming yung mga clearances 
naming sa Division at tsaka yung pag-develop ng area kung sakali 
para in partnership sa M&S, makahingi din kami ng tulong kung 
paano ba namin mapa-taniman ba naming ng kahoy yung ibang area 
kung sakali. Yun lang din po.  

 
Julius Invento:   Kana na problem is daghan so mga existing na mga eskwelahan  

within the IFMA Area. So Plamango, ki Mam Sheila. So kami wala jud 
mi klaro na guidelines ug paano na? Because kami, dili man gud ni 
maoy tag-iya. So I think, yes sir, the Regional Executive Director. 

 
Director Omar Saikol: “Ah yes good morning uli. Ang sa school is meron tayong tinatagwag 

na special patent. So mag-apply kayo sa Regional Office sa DENR, 
hindi sa EMB, kundi sa DENR. So this is a concern of DENR Region 12. 
Apply-yan nyo ng special patent. Wala syang, wala syang kwan, kung 
halimbawa- sa Region 12, meron tayong ah problema sa pagtitulo sa 
South Cotabato at saka Sarangani pero pagdating sa Special Patent 
hindi sya kasama dun sa kwan sa kwan. Apply lang ng Special Patent 
kasi kwan ito eh, Government Institution. So agad-agad yan, gagawa 
na yan ng PENRO. Kung halimbawa anong concern ng PENRO ditto? 
Sultan Kudarat diba? So yung PENRO sa Isulan Office magpunta lang 
kayo dun and then mag-ask kayo about Special Patent for your 
school, para mabigyan ng titulo. 

 
Ms. Sheila Rollorata: “Good morning po sir, good po sa lahat! Sheila Rollorata po the  
School Head, Plamango  school head of Plamango Integrated School, ditto po sir. So same 

concern po kami ni sir regarding sa school site. So every March po 
sir, malapit na naman ang March , iipitin na naman po kami kasi 
wala kaming dokumento sa, regarding school site. Yung sabi ni sir na 
pupunta doon sa PENRO may mga kasamahan na rin kami sir na 
pumunta doon tapos pinabalik kami sa NCIP, nag-usap-usap na rin 
po pero hanggang ngayon medyo malabo parin po yung resulta. 
Pero palagi na kaming nagkikita kita kung ano po ang dapat na 
gawin. Medyo nakalimutan ko lang nadoon yung record ko. 
Mayroon lang yun na Certification sila na ibinigay ba, pero NCIP man 
yun sir, ang nagbigay sa amin.  

 
Atty. John Edward Ang: “This question is posted against who po, against who po? Sa 

Proponent po ba natin o sa EMB po?” 
 
 
Ms. Sheila Rollorata: “Ah, DENR concern sir” 
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Atty. John Edward Ang: “Okay po, so okay. Narrow down lang po natin mam noh. Siguro kasi 
yung concern is regarding siguro ano yung maia-assist ng ating 
proponent para dun sa on-going na application ninyo, permits and 
clearances noh kasi considering that you are operating within the 
IFMA. Is that how you want your question to be phrased po? 

 
Ms. Sheila Rollorata: “Yes sir” 
 
Atty. John Edward Ang: “Okay po. So sir” 
 
Julius Invento, M&S:  “So sa side ng IFMA is we are willing to relinquish the area, to give 

up, in favour of the school” 
 
Ms. Sheila Rollorata: “So pwede po ba kaming humngi sir ng kahit anong dokumento 

galing sa kanila. Halimbawa ano baa ng dapat dyan, MOA? 
 
Joselito R. Invento, M&S: “Depende nga sa proseso nga. Ah depende sa requirements nga 

pangayuon sa DENR. Because ang amo ra diring i-submit na tenurial 
instrument so whatever document na kailangan ng DENR is 
ibibigay.” 

 
Ms. Sheila Rollorata: “Madali lang po ba sir? Kasi sir parang dalawang taon na kaming 

pabalik-balik sir ba wala pa rin.” 
 
Director Omar Saikol: “Sabihin nyo na special patent para sa titulo ng naming school. Di 

nila yan ma-deny. So gagawa nyan sila ng paraan “ 
 
Ms. Sheila Rollorata: “Maraming salamat po sir. Nasagot na yung gamo-gamo sa utak 

namin” 
 
Atty. John Edward Ang: “Okay po. Thank you very much po. Other questions and concerns 

na hindi pa po natin natatanong kanina or hindi po related dun po sa 
mga nabanggit po kanina?” 

 
Kap Arnold Sitjar: “Good morning once again. Ito po ay patungkol sa Housing Project 

ng NHA. Sa ngayon po ay ini-implement sa aming barangay, 
particularly sa Sitio Tamangan, Brgy. Kuden na nasakupan din ng 
IFMA. Okay, so as for now, medyo nahirapan kami sa 
implementation dahil yung area ay merong mga existing na mga 
tanim na kahoy. So lately, medyo nagkaproblema rin kami sa 
implementation dahil walang daan nung magandang communication 
yung proponent, tsaka yung IFMA. So ano po bang magandang 
gawin naming sa ngayon na on-going ang implementation ng 
Housing Project.” 

 
Atty. John Edward Ang: “Clarify lang daw sir kung sinong proponent?” 
 
Kap. Arnold Sitjar: “Yung Local Government po.” Ang recipient ay yung Manobo 

Dulangan Tribe ng Sitio Tamangan.  
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Proponent’s Response:  Sige so, gusto lang namon ipahibalo sa tanan noh na ang IFMA is  
(Joselito R. Invento)  supporting mi sa inyong project, dili mi against, we are supporting. 

Suportahan man na namo because that is for the benefit of the IPs. 
Ang point lang is, ang area kasi is under forest land. So syempre, 
mag-convert kag forest land into residential or whatever, easy lang 
ang requirements. Aram mo lang ang pangayo is kailangan nato i-
comply ang requirements for the conversion of their forestland into 
residential or resettlement. Ang ano lang ipangayo namo is the 
compliance of the requirements. Eh syempre ma-question ako ug mi 
because the area is under IFMA sir. It’s inside the IFMA, so 
conversion of forestland into residential or resettlement is dapat na 
ay requirements. Ang requirements amo na naipasa sa inyong 
tanan, which kailangan ng LGU to comply. So akong ibalik we are not 
against the project we are supporting kaya lang naa may mga 
requirements na kailangan natong i-comply.” 

 
Atty. John Edward Ang:                   “Sir ano sya eh, same situation sya yung sa DepEd” 
 
Kap. Arnold Sitjar: “Ah, yes sir. And ganito po kasi nangyari sir. Merong letter na 

naipasa sa IFMA, meron din sa CENRO Kalamansig. And sa 
explanation po ng IFMA, Yung Local Government po ang mag-
process, while the Local Government in-endorse po ng Local 
Government sa concerned agency, particularly ang DENR, na 
nagmula tayo sa CENRO. So sa ngayon po ba, ibalik natin sa 
proponent yung proseso or thru sa concerned agency na magpo-
proseso din 

 
 
Atty. John Edward Ang: I think ang question mo kasi, di masasagot din ni M&S yun eh. Kahit 

kami sa EMB di rin po naming masasagot. Siguro kung magbi-base 
ako dun sa discussion natin kanina, dapat ang query mo ay papunta 
doon sa kung saan kayo nag-submit or through the proponent which 
is yung Local Government po ninyo. Since sila naman po yung 
proponent ng Housing Project tama po ba? Oh yun po, so dapat po 
sila yung kinukulit po natin regarding sa matter na yan kasi land 
conversion nga po sya eh na matter. So yun po ang maiigi po na 
makasagot nyan is yung proponent and yung DENR kung saan po 
ang opisina nila. Okay po? 

 
Director Omar Saikol:  Well tama yung sinabi ni sir noh sa management ng M&S. Before 

natin maipagpatuloy ang Project sa forestland, icon-convert natin 
into Alienable and Disposable. Sa pag-convert ang pinaka-basic na 
requirements is for the congress to enact a law converting 
forestland into alienable or disposable or agricultural land. So ang 
maipapayo ko na lang, ang ma-advise ko sainyo sir is, this is a 
concern of the DENR. So, sakop tayo ng Region 12, punta lang kayo 
sa Aurora sa Marbel and then malalaman ninyo kung ano ang dapat 
ninyong gawin. A little bit complicated because IFMA. IFMA rin. So, 
but sila ang makakasagot talaga nyan sir. Pero pinapaalam ko lang 
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sainyo na ang basic requirement talaga is for the Congress to enact a 
law converting forestland into A&D. Ganun po.’ 

 
Kap. Arnold Sitjar:  Ah sa ngayon po kasi on-going na ang implementation so ano po baa 

ng pwedeng maging solusyon sa present situation na magkaroon 
tayo ng legal process din po? 

 
Atty. John Edward Ang:  Sa DENR po kayo magsadya sir, di namin masasagot po kasi yan sa 

totoo lang po. Iba po kasi yung proseso na tinatakbuhan po nun sir. 
At tsaka ibang concern po sya. Di po sya related po dito sa 
application po ng ECC ni M&S po. With all due respect sir, magsadya 
po kayo sa opisina sa DENR po. Yung sa sinabi po ng atin pong 
Regional Director. Sila po yung the best na makakasagot sa inyong 
query po. Okay po. 

 
Sa likod po may nagtatas ng kamay kanina, sino po sila 
 
 

Kap. Julito Inion:  Thank you very much sir, Punong Barangay po ng Sto. Nino,  
(Punong Barangay, Sto. Nino) Bagumbayan. Ang tanong ko lang po sir, related dun sa IFMA 

Integration dun sa bagong part ng Bagumbayan na almost 310 
hectares noh, konti lang sir. Pero dahil doon sa existing na-issue 
related doon sa TAMASCO claim na napaloob doon sa IFMA, so is 
there any possible sir na ma-award or ma-releaase ng M&S ang 
kanilang claim doon sa covered area ng IFMA 18-(2007) po. 

 
Proponent’s Response:  Pwede. Kay naa sa terms and conditions kung guingon. Public  
(Joselito R. Invento)  demands, pwede. Pero naapod ito sa terms and conditions na ang 

IFMA is mag-ask pod ug kanang guinatawag nato ug due 
compensation. So kung usa mong ma-develop, unsa na ang existing, 
is e compensate bago ire-release namo ang area for the people. 

 
Kap. Julito Inion: Ah, thank you sir. Ah kung ano ano pala sir, is ah, sir itong mga 

claimants na ito, may mga proseso talaga sila gawin, ah i-endorso 
through DENR and then M&S para makita nila yung required ah 
documents para ma-process o ma-release sa kanila yung ano, yung 
demand nila. 

 
Atty. John Edward Ang:   Yes sir. Acknowledge naman (ng proponent). 

Other questions and concerns po na hindi pa po nababanggit natin 
mula kanina?  

 
Kagawad Felomino Ngag: Ako si Felomino Ngag nanggaling sa Brgy. Salumping. Ay hindi 

nakasama si Vic, Kapitan namin, may pinuntahan sya. Kami lang 
tatlo nagpunta rito, kagawad Vicente si  kagawad Malem pati ako. 
Ang gina-ano ko lang sir, may hindi pa nabanggit kanina. Ang tanong 
ko, bale tanong lang ito sir noh, ah tanong ko kay sympre yung 
kwan, yung ginatanom ninyo, marami yung reforest dyan. Ano, 
madala ba ba yung reforest ninyo o tanim lang nga. Tanong lang sir, 
eh kasi yung kwan kay ang gina-ano ko lang gina-pansin ko lang, kay 
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sympre yung mga tanim marami yung mga kahoy dyan na reforest 
ang ano, yan ang gina-tanong ko. Tapos yung isa pang tanong ko, 
kung halimbawa at least na-ano yung kwan ang combine nya, pwede 
ba maapektahan yung CADT. Siguro yung kwan ko lang, yun na nga 
gina-ano ko kasi sympre itong IFMA, itong IFMA nkapasok yung 
IFMA sa CADT. Yung lang gina-tanong ko. Sympre yung kwan, lahat 
ng mga problema, alam ni sir Baloria. Pag may problema magpunta 
sa kay Kapitan daingan. Pero nagpunta ako dito ang ginapag-usapan 
paano ang connection sa mga tribu ko. Paano ang pagdalagan sa 
requirements sa kompanya sa IFMA dilio sagabal sa mga tribu ko. 
Yung lang sir. 

 
Proponent’s Response:  So ang gina-apply-an karon sa company harvesting operation,  
(Joselito R. Invento) kaning operation is hopefully yung clearances will be granted. Ang 

gina-applyan namo is only the plantation species. Dili mi mag-
harvest san tinatawag nato na mga natural species. Only the 
plantation species- acacia mangium, gmelina. Kato lang tinatanom 
sa kompanya. Pero katong tubo sa kalikasan is not included, hindi 
kasali. So ang tanong lang naman. 

 
Kgd. Manuel Galing:  “Ah may isa ako pangutana sir. Ah pareho sa, ah ako po si kwan, si 

Kgd. Manuel Galing. Taga Brgy. Margues po Esperanza. Ah pareho 
ng Sitio Kanalan Sir, sakop ng Marques. Ah sympre, gin-segregate na 
na ninyo sa amo ah mga IP sa Canalan, pag-segregate, may mga 
kahoy diha na mga bagras, gmelina, mangium. Pero laka na sya sir, 
masulod na pa ba pag operation. Or kuhaon na or dili na?” 

 
Proponent’s Response: Depende noh kung mauna’y mong hinayngon laka kagawad. Pero  
(Julius A. Aborido)  depende nga na. Pero kung gawno kalayo, gikan sa mainline, very 

costly na, lugi na ang kompanya kung kuhaon pa yan na laka laka. 
Ang dapat yung daghan. 

 
Kgwd. Manuel Kaling:  Maunang, daku na to sir, sayang man to na dili makuha. Maayo ta 

mapahilutan pa kami. Ato lang. Daghang salamat. 
 
Julius A. Aborido:  Dili na sya sayang kagawad kay makatabang pa sa kwan noh sa, at 

least naa na na sya diha na tanom. Dili na sya sa sayang. Pero kung 
ipakuwa na sya sa kompanya, tan-awon man kung dili lugi. Pero 
kung lugi, para kuhaon pulo kabuuk, dili na man siguro. 

 
Atty. John Edward Ang: Okay. Natalakay po natin yung tungkol dun sa pag-identify ng 

location and boundaries, para nga naman dun sa pag-operate ng 
parting build at tsaka ng harvesting. Nariyan na din po yung concern 
regarding sa benefits ng mga IPs po natin, ang mga Manobo, ang 
partners po natin sa loob ng IFMA, nariyan po yung pagtalakay 
tungkol sa pagkakaroon ng partnership sa pagkakaroon ng farm-to-
market roads. Nariyan na rin ang natalakay na issue regarding sa 
land classification sa loob ng IFMA at ang, yung mga projects ng 
school regarding sa tree planting as well as dun sa mga land 
reclassification and other projects within the IFMA po.  
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So yun po yung summary ng issues and concerns na natalakay natin 
sa umagang ito. Nagpapasalamat po ako na Hearing Officer po ninyo 
dahil maayos po nating naisagawa yung conduct ng public hearing. 
So hindi masama na palakpakan natin ang ating mga sarili mga 
kabigan. Muli po nagpapasalamat po kami mga taga-Central Office 
dahil malaking tulong po ito sa aming gagawing pagpapasya kung 
atin pong proponent ay makakakuha ng kanilang ECC o hindi. 
Gayunpaman, hindi naman po natatapos ang prosesong ito, dahil 
bukas meron pa po tayong public hearing. After ng public hearing, 
meron pa po tayong mga steps way forward po para maihabol pa po 
natin ang mga concerns po natin, ano po? “ 

 
Engr. Regina Paula Eugenio: “So natapos na po yung Public Hearing natin dito sa area na ‘to,  

so kung iniisip nyo kung ano ang next steps, so sa kasalukuyan po 
kasi ang ECC application po ng M&S ay under review and evaluation 
po ng aming opisina. So nakapag-review na po kami ng technical, 
naka-dalawang review na po kami. So lahat po ng inputs po ninyo 
ngayong ating public hearing makikita nyo po documented po yan 
and may nagsusulat din po sa party po ng EMB at sa parte ng 
proponent at kanilang preparer. Isa-submit po nila sa amin yung 
documentation, yung nangyari nangyari ngayong araw na to, yung 
full documentation po. And makaka-asa po kayo na lahat nung mga 
issues and concerns po ninyo isa-sum up po yan dun sa kanilang isa-
sumbit sa amin na Environmental Impact Statement. So critical. At 
nagpapasalamat po kami dun sa mga inputs po ninyo lalo na po dun 
sa mga pag-identify, yung mga kailangan na i-identify- sino ba yung 
mga sa settlements na tatamaan, at yung mga structures, mga 
schools na nandito. Lahat po yan isa-sum up po yan dun sa kanilang 
dokumento. So yung normal na proseso po kasi natin, after po ng 
public hearing pino-post po namin sa website. Kaya lang nung nakita 
po namin dito sa area, walang signal. So siguro ang gagawin po 
namin ipapaki-usap po namin sa proponent, sa M&S, na bibigyan po 
yung mga barangay captains po dito ng kopya kung ano po yung 
napag-usapan natin ngayon at magpapadala po kami ng kopya po 
yung revised na study po nila. Para makita po ninyo na ito po yung 
napag-usapan po natin. Kasi tapos kung halimbawa magkakaroon 
kayo ng karag-dagang suggestions or may additional issues and 
concerns po kayo na hindi naisama dun sa documentation, kung 
pwede po ninyong ibigay sa M&S and then kukunin po namin sa 
M&S yung kanila, ah inyong suggestions, or pwede nyo pong i-
deretso sa aming EMB Regional Office and then sila po yung magpo-
forward sa amin. Or kasi, baka po mas matagalan kung deretso nyo 
pa ipo-forward sa amin thru mails. So kung sino po yung mas 
malapit na makakapagpadala sa amin ng mas mabilis, ah yan ay 
tatanggapin naman po namin, sa kahit na anong paraan.  
 
So nagpapasalamat po kami sa inyong partisipasyon and sa amin din 
po sa Central Office. Nagpapasalamat din po kami sa aming Regional 
Office, RD and Ma’am, sa pagsuporta po ninyo at sa pagsuporta sa 
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EMB sa proseso po ng Environmental Impact Assessment. And hindi 
po rito nagtatapos lahat. Kasi kung maging positibo po ang 
pagrereview ng ating ECC, tatawagin din po kayo at magiging part po 
kayo ng pagbabantay naman kung talagang ginagampanan ng M&S 
yung kanilang commitment sa pagbabantay sa ating environment. 
So makakasama po kayo sa- siguro yung mga tribal leaders din natin, 
mga barangay captains, mga representative po, mga representative 
din ng farmers, school. Makakasama po sila sa tinatawag nating 
Multi-Partite Monitoring System. Yun po sila po yung katulong ng 
EMB sa pagtingin, kasi ang layo po nitong area so baka hindi rin po 
sya laging mapuntahan. So dapat at least merong MMT na tutulong 
sa amin para mag-monitor kasi nga nabanggit kanina, ang iha-
harvest lang po nila is yung mga planted, so hindi po nila pwede i-
harvest natural. So yun po, pag may nakita po kayo, sasabihin nyo 
po yun sa amin na sila po ay pumutol ng natural kasi hindi po sila 
pwede under the E.O 23. So may batas po tayo na hindi pa po yun 
nali-lift na hindi pa sila pwedeng ah- , ang pwede lang po nila i-cut, i-
harvest ay yung kanilang planted. So yun lamang po at muli kami po 
ay nagpapasalamat sainyong partisipisayon. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

86 | P a g e  

 

ANNEXES - K 

Transcription of Public Hearing for Day 2 – Limulan, Kalamansig 
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TRANSCRIPTION OF PUBLIC HEARING 
       PROPOSED FOREST RESOURCE UTILIZATION AND PLANTATION DEVELOPMENT PROJECT 
          IFMA 18-2007 

 
January 16, 2020 

Barangay Covered Court, Limulan, Kalamansig  
(Municipalities of Lebak and Kalamansig 

       Province of Sultan Kudarat) 
 
Opening prayer led by Mr. Toto Ustan, Chapel Kaabag of Lebak.  

Philippine National Anthem conducted by Ms. Cora Baylon. 

Engr. Mary Therese Gonzales, DENR-EMB Central:  

From CENRO Kalamansig naman po, andito po si Joey  Delauta, CBFM Coordinator, si MR. 

Capalong Managinding, Forester, si Aisa Lasis, Information Officer at from LGU naman po si 

Mr. Jerry Cantor and from M&S company andito po si Mr Rolando Baloria ang kanilang 

Admin/ Comrel; si Mr. Julius Aborido ang kanilang Forester; si Ms. Realyn Gonzales, Project 

Incharge/Forester; at si Mr. Raenald Lucena, Forester; Cora Baylon ang kanilang Consultant 

po. 

So, ang ating participant sa araw na to, ay ang munisipyo ng Lebak at Kalamansig. So, tayo 

po tayo pag tinawag ko po ang mga representative, Tribal Leaders, meron po ba, Farmer, 

Bargay Captain, Kagawad, Brgy Kagawad po, Religious sector, DepEd salamat po sa 

pagpunta. So ito po ay pangalawang araw sa public hearing, ito ay para sa Munisipyo ng 

Lebak at Kalamansig, so inaanyayahan po kayong makinig para sa ating programa para 

mainitindihan po natin ang pinagdaanan ng proponent at ang resulta ng kanilang pag aaral. 

So kung may mga tanong po kayo at issues and concern, mamaya po may open forum para 

maisabi nyo po kung ano ang mga ah concern nyo regarding sa proyekto, tungkol sa 

proyektong ito.  

So para po sap ag explain sa legal na processo na pinag daanan ng ating kompanya, 

tinatawagan ko po si Engr Regina Paula Eugenio. 

Engr. Regina Paula Eugenio, DENR-EMB Central: 

Magandang umaga po, maayong buntag, pasensya na po hindi po kami marunong 

magbisaya. Kmi po ay galing sa MGB central office, so papaliwanag ko po kung bakit 

andito tayo ngayon. Bakit po may public hearing na ganito. Nabanggit ko kanina na 

ang M&S nag aaply ng kanilang ECC. Ito pong Environmental Clearance Certificate na 

ito ay ini issue ng DENR sa isang  kumpanya bago po magkapagsimula o makakuha pa 

po ng permiso o mga permits o clearances sa ibang govt agency. Eto pong ECC na to 

dumaan po sila sa proceso ng EIA o paggawa ng Environmental Impact Assessment 

so inaral po nila ano po ba ang mga potential o epekto……(loss or damaged video 

footage) 
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EnP. Realyn Gonzales, M&S Company Inc. 

Hello, maayong buntag sa tanan, no? salamat sa inyong pagtambong. Ug ang akong 

dakong pagtahod sa mga nagkdaiyang ahensya nga nitambong karon hilabi na jud 

kay kapitan Seguano. salamat sa imong pagdawat sa amoa dinhi og pagpa facilitate 

aning amoang proyekto. 

Ania mi dinhi para about sa, para ipahayag, kung unsa ang among proyekto. Ang 

proyekto namin is about sa Forest Resource Utilization Project under kini sa IFMA 18-

2007. So kaning IFMA 18-2007 kini ang license na guitagaan me ug katungod sa 

DENR nga magputol at the same time magdevelop sa area. Dili lang putol kundi 

magdevelop. Pangangalaga sa kabukiran, at the same time pagprotekta sa kabukiran 

ug pagpaunlad niini. So aside sa, among insintibo, bilang taga, tawag ani, bilang pag 

ah pag putol, so kung unsa among tinanom amoa dyud tong maani. Mao ni xia, ang 

lokasyon sa among IFMA nag cover sya sa Lebak, Esperanza, Bagumbayan, Senator 

Ninoy Aquino, and Lebak, Kalamansig. Yon po, so ang total area na iyang guisakupan 

mao ang 29,085. So naa me 29,085 hectares po sa buong entire IFMA area. So mao 

ni sya, ang makita ninyo, ang pula na sa Esperanza, green mao na ang Kalamansig 

ang Senator Ninoy Aquino mao na siyang kulay yellow, gray ang Bagumbayan. So 

ayon po. 

So ang pangunahing layunin ng pinagsamang IFMA is mapabuti ang pamunuan, 

pangangalaga at pamamahala nito. So nabangit ko na po kanina ang mga natural 

species ah aanuhan lang namin proprotektahan lang po. At the sametime, kasi hindi 

po namin basta basta maputol yon it’s because meron po tayong E.O 23. So 

normally, ang gagawin lang naming pag develop sa area is yong sa open brushland. 

Yong open , tapos na degrade, nabawasan na ng ano. Doon po kami mag ah, ang 

degraded area kasi, e-convert namin into plantation kung allowed kami. As long as 

inallow kami, we are going to plant various species like ah mangium falcata, 

mahogany at iba pa so gmelina, falcata at unsa pa bayong choice of species namin.  

So, yan po yang mga nakuha naming permits. Una ang istorya po nito, ng IFMA 18-

2007. Nabigyan po kmi ng lisensya noong 2007 po nabigay po sa amin yan pero 

napending lang ng konti because kailangan naming kumuha ng compliance 

certificate issued by NCIP, nung nakakuha po kmi, dumaan kmi sa process na issue 

po yon ng 2009. Nung na issue yon sa amin, at the same time, from April o nong 

May, inisue na rin sa amin ng FMB yong approved na IFMA 18-2007 sa amin. So kaya 

lang, nung 2015, na-integrate po yan sya, so nagkaroon ng 29,085 ang buong IFMA 

18-2007 po. 

So yan po ang kabuoan, makikita nyo po doon, yan po ang vegetative cover namin, 

meron po syang portion sa production residual, yon ung naka ah, puro natural lang 
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po lahat yan. At pinoprotektahan lang po hindi po naming ginagalaw even until now. 

So ung DRF andyan din, puro natural din hindi po namin ginagalaw, only the planted 

specie lang po yong aming pinuputol. Tapos kung may open brushland man, yon po 

ay dinedevelop po namin.  

So ang komposisyon o pagkakabuo ng proyekto, una meron kaming mga nursery. So 

doon sa nursery. andon naman, alam nyo na rin po, kasi, karamihan po dito is 

farmers po, meron kaming mga semilya….(loss/damage video footage) 

  

Atty. John Edward Ang, Public Hearing Officer, DENR-EMB Central:  

Magandang umaga, maayong buntag sa inyong tanan, open forum po tayo ngaun, 

ano po. Nakita po natin ung presentation po ng ating pong proponent sa kanilang 

proyekto bago ko po simulan ang ating open forum, discuss ko po ng madali yong 

summary ng issues and concern na natalakay ng iba kahapon. Gusto po sana naming 

mailapit sa inyo ung issues and concern na yon para hindi na po natin ulitin ung mga 

tanong na iyon, ano po. Gusto kc naming ma maximize natin yong panahon na 

meron po tayo dito, para sa kaalaman ng lahat ang mga bagong issues and concern 

na meron tayo na hindi pa na bri-bring up kahapon. So may mga kasama po tayo 

galing po sa Lebak at Kalamansig kahapon na nakasaksi sa isinagawa naming public 

hearing. So para po sa kaalaman ng lahat, eto po yong mga issues and concern na na 

bring up kahapon. Una napo dyan ay…..(loss damage video instead voice over ) yong 

mga benefits po ng ating mga IP’s, nariyan napo yong issue regarding don sa mga ah 

sa employment opportunities at doon sa ng royalty fee,  pangalawa po ung issue 

regarding sa mga partnership codes na maaring makipag partnership sa mga 

barangays natin, nariyan na rin yong regarding sa lot title application po na 

nakapaloob sa loob ng IFMA, ah na kunwari alienable and disposable, ah o nasa 

category ba sya ng department of agriculture   o kaya nman po sa mga special ah  

use o special permit for use gaya ng mga eskwelahan po, ayon po. Nariyan na rin po 

ung issue regarding sa issue ng tree planting project in partnership ng mga school 

natin na nabring ng participants po  from DepEd. Na bring up din yong identification 

ng boundaries para po sa location ah doon sa pagtatanim ng mga kape, sa mga kape 

po natin, andyan na din ung issue po ng mga benepisyo sa mga settlers na nasa loob 

ng ifma at nasa labas ng ifma. Eto po yong summary ng issues and concern na 

natalakay po naming kahapon. Ngayon po ibigay po, ilapit na po natin ang 

microphone para maayos ang daloy ng ah ng open forum, ano po. 

Kung magtatanong po tayo, magtaas lang po ng kamay para ma acknowledge po 

namin kayo. Ang hinihingi lang po naming, hingi natin is yong kaayusan, un proper 

decorum po sa buong panahon ng forum po natin. Bakit po?  Lahat po ng sinasabi po 

natin dito po sa open forum ay recorded po. May nakatayo po ng ilang naka record, 

na nagvideo sa likuran may nagrerecord ng audio po sa harapan. Para lahat po ng 

sinasabi po natin ay word for word po ay makadocument po namin yan. Kc po 
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gagamitin po naming datus na isasagawa naman sa pagrereview ng opsina po namin 

po sa aplikasyon po dito sa kanilang proyekto. Para po sila ba ay e issuehan ng ECC o 

hindi. Sana po maayos ung daloy. 

MPDC of Kalamansig:  

Hello, ah magandang umaga po sa lahat, no? Actually, ako po ang MPDC ng 

Municipality ng Kalamansig. So, we refer the communication to the Municipal 

Mayor, and napag usapan doon, na kami na lang dalawa ang magrepresent. Pero, I 

hope that this public hearing will be ahh held in the municipality of kalamansig. No? 

so para malaman nila no, kasi hindi kasi natin masyado maano ditto yong pinag 

usapan no. Kasi yong iba dito hindi namin ma explain lahat. Yon iba kasi gusto nila 

malaman, Ang gusto kasi nila, ng mayor, andyan sila, mapag usapan kung mabuti. 

Kasi sila man talaga yong mag kwan ng ano, signatory, di ba Sir?  

John Edward Ang, Public Hearing Officer, DENR-EMB Central:  
Sir, ganito po kasi ang public hearing kasi po na to is related to sa issuance ng 
kanilang ECC.  Ngayon po, kung may e acquire sila na ibang requirements po dito 
from kalamansig, hindi naman po tayo mapipigilan na magconduct ng public hearing 
dito sa local government ng kalamansig.  

 
MPDC of Kalamansig: So ang locational clearance dito man sa amin, no? 

John Edward Ang Public Hearing Officer, DENR-EMB Central: Opo. Tama po. 

MPDC of Kalamansig:  

Gusto ko lang ipaabot sa inyo na marami po kaming napag usapan na ganitong kwan 

o, open forum. Napag usapan naming dito, yong ano o, tinatanong nila kami, ng mga 

NCIP, regarding sa ating mga proposal, so andito na to ngayon, maganda na ito. 

Nakikita ko na beneficiary eto o sa ating barangay or municipality. Kasi, income 

generating pod,  trabaho, yon ang kailangan namin dito eh, kailangan namin 

magkaroon ng ahh mga investor dito sa municipality ng Kalamansig. Ang tanong po 

namin is that it was ah after problem and issues regarding dito sa ating extraction ng 

ating mga coastal resources no, Kasi maraming complain previously dahil nasisira 

yong kanilang pananim. Ano ba ang policy natin, kailangan talaga, na alam ng 

sangguniang bayan..magkaron ng mgandang enterpretation no. Kasi kung minsan  

maganda yong pagkasulat pero hindi nman na interpret o hindi naman na apply sa 

ating implementasyon. Yan po siguro ang masasabi ko, ewan ko lang dito sa partner 

ko. My partner is from the  MENRO of the municipality of kalamansig. 

 

John Edward Ang Public Hearing Officer, DENR-EMB Central:  

Clarification lang po no, regarding doon sa nabanggit nyo po kanina kanina, 2 parts 

po ng question natin no, Una po regarding don sa proposals po, pede po ano ba yong 
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linawin, ano po, for the record na linawin na mga parang proposal po ng ating 

company. Proposal po. 

MPDC Kalamansig:  

Gusto namin sana for documentation, we have to identify and state within the map.  

magkaroon tayo ng mapa, interpret natin mabuti yong mapa. Kung san ang 

limitasyon, at or kung san ang coverage ng ating bagong sistema ngaun. importante 

dapat talaga ma spell out, kasi kung minsan dito lang boundary pero nag operate 

naman sila sa ibang boundary. Yon lang po nakikita nila. Eklaro natin sa DENR yong 

boundary kasama po ung ahhh representative ng ating  municipal government. Yon 

lang po yon tanong namin no. 

Julius Aborido, Forester, M&S Inc.:  

Additional info, etong harvesting operation nmin sakaling matuloy o mbigyan kmi ng 

ecc. Bale ang harvesting namin is yong plantation species, Kung ano nyo noong 2014-

2015, nagkaroon kmi operation ng one year, so area non is kalamansig and lebak, so 

ngayon eto pong  4 yr harvesting and planting, is ang operation namo is within 

Esperanza na lang ug senator ninoy aquino. Ang operations namin is sa senator ninoy 

aquino and Esperanza na lang po. 

Atty. John Edward Ang, Public Hearing Officer, DENR-EMB Central:   

Regarding don sa isa pang query, ano yng company policy, para po maging malinaw 

paano mag ooperate ang kompanya. Siguro un po yong isa pa nilang question uli. 

Kasi, gusto nila ng kalinawan on how the company would operate para for their end 

aware naman po ang locall government 

Julius Aborido, Forester, M&S Inc.:  

Yong harvesting po naming noon no, for their info, ah noon, sama sa Sistema sap ag 

harvest naming is, nakikita namin is kasi planations species, hindi gaya noon 

mayroong natural species, so mostly labor tayo ngaun, man labor, carabao labor. So 

mas maraming tao. So kailangan mas maraming labor. 

MPDC Kalamansig:  

ang gusto lang po naming is, maklaro talga yong mechanic ng ating pagharvest, kasi 

may tanim doon sa ilalim na medyo dis advantage naman yon sa mga, kawan no, 

klaruhin natin yon, at ano ung condition na ibigay sa mga tao  na nasasakupan doon 

sa ilalim. Kung ano talaga ang magandang e offer sa kanla para at least or it is already 

owned by the IP’s or lead by the kwan  ano..pag-usapan natin mabuti at least 

maklaro kung no talga ang mga gawin natin. Kc yan tlga ah medyo kc medyo may 

meron kasi mga problema dito na e solve natin. At saka kasali sila dito sa ating pag-

usapan. Kasali talaga sila para alam nila kung ano ba ang papel nila. At sa ska sa LGU 

doon sa monitoring and evaluation nila. Kasali po ang LGU. Importante tingnan kung 
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harvest ba nila, ano ba ang mga kwan dyan kung ang harvest ba dyan is natural or 

plantedspecies. So kung planted trees ma classify natin yon at malaman din natin no.  

 

Rolando Baloria, Admin / Comrel, M&S Company Inc.:  

Hello, magandang umaga po sir, magandang umaga sa mga bisita, sa mga taga LGU, 

at sa mga taga Central and CENRO, para sa kaalaman ng mga bisaya, ganito po yan, 

ah yong pinag, pinag, yong sinabi ni MPDC, tungkol ho yan sa nakaraang operation, 

way back 2015, yong panahon yon nagputol ng kahoy sa Lebak and kalamansig. Ahh 

sa ngayon po, yong naputulan noon, nataniman na pod ulit dahil sa policy ng 

company na cut and plant.  Ganito po yan ginoong mpdc ah alam po namin is yong 

question galing po sa mga ips’. Yon po ang totoo, naka kuta po ang kompanya sa mga 

mga pag uusap na ganito. ganito kasi yan , ang ifma holder para bang sa wa pa na 

goperate  ng kahoy, ang ginawa ng mga katutubo, yong mga guili limpyo pa sa una, 

guisundan ug tanom ug kape sa ilalom. Mag edad ang kahoy ug apat ka tuig, limpyo 

na ang ilalom ug nindot na xia tanuman ug kape. Atong angkonon nga nauna ang 

kahoy kaysa kape. Balikan nato, balikan natin  sundan ang inyong ipra law, sa section 

56 sa inyong IPRA law, sinasabi doon na ang ifma holder, kasama doon na may prior 

rights, kailangan e recognize at saka erespeto,  sana man lang kung nerespeto ang 

kapakanan ng ifma  rights, ang ifma holder, sana hindi pumasok doon ang IPs. So 

kung nerespeto sana hindi pinasok ang ifma para taniman ng kape. Pero pabayaan 

na natin yan. Kasi yong manager noon, habang tumutubo ang kahoy, pikit mata, 

alam naming tinataniman ng kape. Kaya lang hindi inasahan na pag e harvest ang 

kahoy, masagasaan ang kape, uusbong yong issue na compensation. Ilang beses 

napo. pero yong stand po namin dito, nauna po yong kahoy. Nag interplant po ng 

kape. Kung balikan po natin eto MPDC, ang mangyari nito pabalikbalik ang estorya. 

Ngayon, ang programa ng DENR, is cut and plant, kami kung mosugod ang kumpanya 

na magputol ug kahoy, iwasan o likayan ang kape. Amo na ng e komiter sa mga 

Barangay na magharvest ang kumpanya amo ng ipatapos ang season para wala kayo 

daot ang kapehan. Pero kung kinahanglan man gyud, mas mayo pod siguro sabayan 

pod nyo  ug pruning para makarecover usob...unya sa pagka dinha dinha, ang 

kumpanya moingon, unsaon man pod ug pag compensate, nga sauna wala man 

tawon mo nananghid diha, ug illegal man na. Balikan nato ang kalamansig nagka 

issue ana, human na ang harvest, nagtubo na ang kape karon. Ang intawon hangyo 

sa management, sabta na lang pod ang kumpanya, nga entawon makabawi sa gastos 

sa pagtanom. Kay kon sauna, wa ga ingon ang denr nga mr. Consunji stop mog 

tanom ug kahoy kay di mo kasiguro nga makaharvest mo tungod sa logging. Moy 

klaro dili jod motanom og kahoy ang kumpanya.  
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EnP. Realyn Gonzales, M&S Company Inc.:  

Ah Sir., in additional sa, in additional para don sa tanong nyo, yon sa monitoring sa 

LGU, part po kc sa ECC magkakaroon po tayo ng multipartite monitoring team. So ma 

iinsert po natin. Mahahabol. So wait lang po tayo sa darating na ano po… pagka 

matapos po. Mag iimplement po tayo ng ganoon. 

John Edward Ang, Public Hearing Officer, DENR-EMB Central:  

Other concern po na hindi pa nababangit? Sige po. 

MPDC of Kalamansig:  

Wala moy pangutana? Pangutana mo kay basig panggawas nila wala na pod tay, 

magproblema napod ta kay naa na pod mga pangutana, ano. Hibalo mo sa amo, kay 

experyensado pod namo ni no, na nag istorya karon, wala nay pangutana? Wala na. 

Pagka ugma, ipahabol na tong mga project. Tapos naman tong estoryaha, tapos 

nman ang budget, kinahanglan karon, panahon na, ato gyud estorya unsa ato gusto 

mahitabo noh, so ang eklaro lang namo no, part sa LGU, mayo siguro makaabot ni sa 

atong mayor, sa sanguniang bayan, actually kung, kung magpresent me didto sa ila, 

kami lang mag istorya, murag dili kaayo gahi ba, pero kung, naa mo mag istorya mo, 

may dunay mga..may MOA man siguro ni Ma’am di ba? Oh, So, ma istoryahan nato 

ning MOA pati maka klaro sa ilaha kung unsa talaga ung MOA. Ang amo diri is 

preliminary lang, na mga kwan no, ang gusto lang idagdag ang policy tapos mga 

nature mga sistema,  dapat  para ma at least ma satisfy nato atong mga constituents, 

actually, may mga, guapo ni kay kay dunay mga pabor na nahatag na nila sa inyoha, 

nga wala pa na implement ang project.  So guapo ni. Ako lang, ok sa amoa, pero basi 

dili sa ilaha no. Kana ang problema eh, basi dili ok. Sa atoa na-estorya nato pero pag 

pag-abot sa sangguniang bayan basi, bali na pod ang imong istorya. Mas mayo jud an 

present nato ni sa ilaha. Klaro.  Nga o, naa estorya na anmo kamo nmon diha. Ang 

municipality of Kalamansig, actually daghan kayo, walay mga trabaho.  Labor kwan 

jud ni. Nagkinahanglan gyod mi ug labor. Actually every Tuesday we talked about 

saging banana tong kwan mga 600 hectares pod ang gusto nila ah, gusto nila gna 

himoon nga banana plantation. So guina pangita namo karon kon asa me mangita ug 

600 hectares diri nga mahimo nga plantasyon sa banana para atleast matabangan 

ang mga tawo diri nga may dunay panginabuhian. So ang ato lang diha gyod, ah wala 

man me against no, kami, kami diri dili man me against ani, pabor me ani. Pero ang 

problema lang dapat maabot ni sa ilaha. Mao lang to ang ang gusto mapaabot ug 

maklaro lang ang policy.  

Atty. John Edward Ang, Public Hearing Officer, DENR-EMB Central:   

Sige po, maraming salamat po sa inyong mga komento. Sige po, e ni-encourage ko 

po yong iba baka po may hindi pa po nababangit na concern si MPDC. Ah,sige po sir, 

pangalan po. 
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Kagawad Boy Ansep:  

Ang pangutana nako sir, kasi ang limulan ug hinalaan, may 3,000 plus na CADT, tapos 

may naay  na  IFMA didto na more than 20 hectares. Kasali ba to sa operation 

ingkaso macomply ninyo ang requirements? 

Julius Aborido, Forester, M&S Company Inc.:  

Oo, nakita nato to, tong nagoverlap, wala toy kwan, murag, pinaka boundary tong 

nasakop sa CADT. So, wala na. Sumala sa akong gui-ingon ganiha, ang operation nato 

karon kon mobalik ang …kung mahatagan me permit o  ECC, actually naa na me 

permit to cut sa DENR, pero ang kulang namo kani sya is ECC. So, dili pa me kasugod. 

So ako lang balikon no ang among operation, kong madayon pohon, hinaot unta para 

maka benefit tang tanan, ah ang sakop sa among harveson karon is Esperanza na 

lang ug Senator Ninoy Aquino. 

EnP. Realyn Gonzales, Forester, M&S:  

Ah, in addition lang, kasi doon, ang problema po kasi namin is yong continuity? Yong 

support ng munisipyo, even we wanted to operate kung wala din ang support ng 

munisipyo, maraming magbabaricade sa amin. Part 2 is yong peace and order, sana 

kung magtulungan tayo, yong peace and order is, ma control natin, yong daloy ng 

ekonomiya madali at mapaunlad natin. Dalawa po ang problema namin. Di ba gusto 

naming tumulong, gusto namin mag operate, kaya lang may, alam nyo na…yon na po 

yon.. konting ah…magkaintindihan,  may protocol, para at least, matagal tayo 

magsasama at masaya.. yan lang po. 

 

Datu Wasay, Brgy Captain:  

Mayong buntag sa tanan no, ako po ay isang barangay captain ng Datu Wasay no, 

Allan Caang Dungog, May isang tanong ako, may isang tanong lang ako. Yong sinabi 

ni Ma’am kanina, naintindihan ko yon, lalong lalo na po sa IP’s. Ilang taon na ba ang 

Consunji na wala sa Kalamansig at Senator Ninoy Aquino? Yong IFMA ninyo may 

tanim na sa ilalim, ano ang dapat gawin ng kumpanya? Kung magputol ng kahoy sa 

IFMA. Babayaran ba yong mga tao sa kanilang mga tanim? 

 

Rolando Baloria, Admin/Comrel: 

Ah, ganito, ing-ani ni kapitan, ah sa daghan na public hearing, na symposium guihimo 

tungod ana nga problema, ang kumpanya diha jud kutob sa pagtindog nga ang 

among mandato sa kontrata sa IFMA, magtanom ug kahoy sulod sa lease area 

guihatag sa DENR. Klaro nga magtanom ug kahoy ang kumpanya. Kon naa man dihay 
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kristyano, o nitibo magtanom, ilalom sa plantation, kana, sa amo  na nang guiingon 

na, guinatawag na “buhi-buhi” na lang. kay kon amo na syang pug-ngan nga 

motanom, lahi na ang epekto ana sa palibot. Pero saunang panahon, sa nagtubo, 

nagsugod pa ang ifma, pikit mata na. nakita na namo. Nigawas lang ng problema 

pagharvest na sa kahoy. Nya, kami pa hinoon ang nahimong may obligasyon sa 

compensation. Ang tubag namo, sa kompanya, wala tay tubagon sa compensation, 

tungod ang kumpanya wala naghatag ug pagtugot, pagtugot sa pagpananom, wala 

nangayo ug bahin sa inig abot sa kape. Mauna, guinaingon na, duyog nalang mo, 

sabay nalang mo. Kon magharvest me, mag pruning pod mo sa inyong kape kung 

pananglitan mabale. E prune ang tanan. Kung magtanom ug kahoy ang kumpanya, 

naa man ang inyong kape. Dili na na nato awayon. Pero kanang gui-ingon na, 

pagharvest mohatag og compensation, wala policy ang kompanya ana. 

 

Datu Wasay, Brgy Captain:  

Ang estorya man gud ni Ma’am kaina, ang inyohang product nahisulod sa IFMA is 

almost 20, 000 plus aww 29 000, ang e-tree cutting, so in ana sir, sumala sa tubag ni 

sir Baloria, nga wala pay klaro kon bayaran ba ang tanom sa Christian o sa IPs tungoD 

kay concession sa kompanya. Inig kahurot anang 29,000 hectares cutting sa kahoy 

so, unsay dapat buhaton?   Replace-san ba na  o katong gui-ingon ni sir baloria, nga 

ang kape e pruning kay motorok, sumala sa itorya kaina is pulihan. 

 

Julius Aborido, Forester, M&S:  

Ah Kap no, imong ingon na hutdon ug putol ang 29,000 ang orihinal na ifma is 

29,000. Naa na sya’y lima ka block. naay block 1, block 2, block 3, block 4 og block 5. 

So, ang sked na harveson, sa 10,442 hectares nga natanom sa kompanya, is 2,318 

lang ka ektarya. That is plantation lang. O, kahoy, plantation dili natural. Ah. So, klaro 

sa guingon kaina, ikaw, kay sa Kalamansig side man ka, wala mahitabo na operation 

sa imong area. So, dili katong tibook na 29,000 putlon to, kay wala nay lasang 

mabilin ang Sultan Kudarat. Ang guina protektahan raba karon na lasang nalang is 

naa sa IFMA. Kon hotdon putlon pati IFMA, wala nay mahibiln na lasang sa Sultan 

Kudarat. 

 

Brgy Captain, Limulan, Kalamansig: 

Hello, maayong buntag sa tanan no, ako ang barangay captain diri sa barangay 

Limulan. Sa gui-ingon na kaina, nga magcut mo ug trees didto lang sa taas, wala diri 

sa Kalamansig, kay nahuman na, kay bali diri lang mo mooagi, no? ahh ang akong 

kuan diha sir ba pangutana, kay syempre, guikan didto sa babaw so sakop diri sa 

limulan,  naa may mga balay,  daplin kalsada, dili man nato malikayan, diri ba mo 
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moagi sir? Oo, kay diha man gud mo niagi sauna noi? Kay dili man gud malikayan kay 

sa tungod sa kataas sa inyohang kahoy, unyan ang mga balay naa daplin sa kalsada, 

syempre, mo, kuan man jud na, unsa may maayo ana sir sa mga balay diha, alangan 

nman pod ug sila mismo mubalhin dayon, nga wala man na silay mga pinasyal pa na 

kuan. unsa may maitabang ninyo ana sir? Mao lang na akong pangutana,Ug ang kuan 

pa diay sir, kon diha mo moagi, may puruhan nga maayo ang atong kalsada dha, no? 

Kato lang sa mga balay na maigo. 

 

Julius Aborido, Forester, M&S:  

Kana sa karon no, wala pa nato ma..mao na ba diay sitwasyon karon, wala naman 

gud mi kaagi diha...wala nman gud na na maintain ang kalsada no? ipa survey nato 

na, no kung naa bay, simba ko lang, katong daplin sa kalsada, ipa survey asa na dapit, 

sa minurok ba o as aba, padulong sa taas o sa ubos ba. Og isa pa, ahh panahon na 

pod siguro nga mobalik ang atong kalsada diha, ug kaguapo. Liwas lang sa kalsada 

guikan sa 24 padulong hinalaan lusot..Katong diri padulong ..ipa survey lang namo 

kap. Kon unsa juy problema kon naa ba jud balay nga maigo, simba ko lang. 

 

Brgy Captain, Limulan, Kalamansig:  

Balay na maigo, naa jud nay pinasyal na diha na makabalhin..mao lang na akong e 

ano, kay maigo man sa kahoy. Unya dili man na ma, kanang bag-o guisemento diri, 

halimbawa lang madayon, di ba ni madaot sir, nga maagian sa inyong truck.  

Julius Aborido, Forester, M&S:  

Naa me ana sa Zamboanga site, dili. Dili madaot maa’am tungod sa kabaga sa 

semento. Tpos plantation man xia, gaan lang man na nga mga kuan.. 

Brgy Captain, Limulan, Kalamansig:  

siguro, sir, kon ,Halimbawa, pohon, madayon man galing mo diri, sa guiingon ni 

Ma’am kaina, naa matabang sa katawahn diri sa limulan, maghuna huna me, mga 

baragy officials, kun unsa mapangayo sa inyo. 

 

EnP. Realyn Gonzales, M&S Company Inc. :  

Ah ma’am tan awon nato na, ah its best man gud na mag guikan sa inyoha. Kasi, unsa 

ang most applicable na ma meet sa inyoha. Kung unsa jod kinahanglan diri, tan-awon 

nato, pag usapan then, pag isipan kung papano natin gagawin.  And then at the same 

time, in addition don sa kanina. Next, is IFMA operation. Ang ifma operation doon 

lang mag cocover sa Esperanza and the Senator Ninoy Aquino. Kasi meron kaming 5 

years plan. Yon lang, tumbok. But in the future, syempre di ba nagtanim kami, yong 
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tinanim naming mga ilang years 15 years, 20 years, syempre malaki pag nag mature 

na xia yon lang yong babalikan namin. But as of now, ang ecu-cut lang po namin ah, 

para klaro klaro lang, sa ngayon, yong e-cut lang naming is ung sa senator ninoy 

Aquino at Esperanza. Sa ngayon wala pa yong lebak, kalamansig at bagumbayan. By 

phase po tayo sir, ma’am.  

 

Atty. John Edward Ang, Public Hearing Officer, DENR-EMB Central:  

Ok po other concern po, baka may iba tayong itanong, cge po Kap.  

 

Brgy Captain, Limulan, Kalamansig:  

Hello, mohirit pa, so sa guiingon na nako kaina, nga diri mo maagi sir no? So, muagi 

dyapon mo diha sa pag-asa, diha sa kwan,  

Atty. John Edward Ang, Public Hearing Officer, DENR-EMB, Central:  

Kung wala na po, recap na po tayo sa issues and concern. 

Brgy Captain, Limulan, Kalamansig:  

Halimbawa pod, mag ah, kaning public hearing, so ngadto ngadato, madugay na 

public hearing, maapproved ni sya, ma ok, syempre, diri dyod mo muaagi, sauna man 

god, sa diri mo nag agi, dira o, magnamatyan dyod me ug bata. Tungod sa katas sa 

inyongkahoy, naigo tong bata atong nga time, mao to namatay tong bata xia diha. 

Unta e kuan ninyo ang hitas-on sa inyohang kahoy, nga ma kwan pod unta ba, sa 

lobot sa driver, lisod pod kaau ba, ng pag kurbada gani sir. 

 

Julius Aborido, Forester, M&S:  

tinood na kap no, katong wala nato guinapangayo na disgrasya, pero nahitabo gyud 

to no. tong diha sa, sa mahinomdoman nako, diha sa may tulay. So siguro, kon 

magsugod me, mao na likayan nato ang mag kwan. Pero ang pagkahibalo nako, 

murag mobo na lang na kay plantation man na.  Wa ta kahibalo pero hindi pa namo 

kumpirmado. So siguro, bago mag-umpisa atong hauling, Naa man me ingon nga 

trucking incharge. Istoryahan ra na ug seminar, siguro kay moagi ma sa community, 

hinay ug kwan ba, hinay dyod ug padagan, so mao na kap. Wala man nato na guina 

pangayo na panghitabo. So mao lang to. 

 

EnP. Realyn Gonzales, M&S Company Inc.:  
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In addition, sa gui ingon sa atong kauban, so properly coordinated lang ta. So, 

everytime na may harvesting kami at dadaan, e coordinate lang namin sa barangay, 

merong mag se-set kami ng oras, scheduling. Proper scheduling lang, pag once na 

dadaan dito sa mga parting may maraming tao, dahan-dahan tapos yong ano non, 

yong likod non, may cover po, to avoid mga fallen debris. Yon lang po at properly 

coordinated lang po tayo. Ok. 

Julius Aborido, Forester, M&S Company Inc.:   

so yon lang Kap, Ma’am di ba sa MMT kasama sila, kung kwan, kauban mo sa multi-

partite ah monitoring, kauban ang local government, barangay. So, pwede mo 

magreport, kung unsa ba, kusog ang padagan, naa gui violate. O, dali ra na 

maaksyonan. Kana ra ang among e ano, bago mag start. 

Barangay Captain ng Keytodac, Lebak:  

Sa amo, wala man me babag kay syempre sa inyo man na no. ang amoa lang kon 

unsa ang privilege ihatag sa iba, ibang barangay, tagai pod me, ambit ambit ba. 

Sharing sharing lang, silbi, trabaho man ilang kinahanglan, trabaho pod among 

kinahanglan. Mao lang na no. 

Julius Abodiro, Forester, M&S:  

Ako lang dungagan, mas mayo man mag guikan dyod sa inyo, kaysa kami modool sa 

inyo. Mag hatag o magama ba mo ug request o unsa ba.  

MPDC Kalamansig:  

Actually, ang concern namin dito is sa project monitoring committee no, sino talaga 

ang members natin sa project monitoring committee. Kasali na po dyan ang ating 

Brgy Captain, Local govt.. yong concern lang sir, asahan natin yan sa ating pirmahan 

natin, yon may MOA? Ah Opo. 

Atty. John Edward Ang, EMB-Central: 

So, sige po, summarize lang po natin yong issues and concern, na bring up natin ung 

issue regarding sa benefits na maaring ma iprovide ng ating proponent, doon sa 

project implementation po nila. nariyan na rin po yong company policies and 

practices ng ating proponent sa kanilang isasagawang operasyon, nariyan na rin ang 

issue regarding sa boundary, at ang pagkakaroon ng project monitoring team, 

nariyan na rin po na bring ulit yong issue regarding sa IFMA, at yong pagkakaroon ng 

agricultural products at ang paghaharvest nito, availability ng compensation, at 

maaring gawin ng kompanya para maiwasan ang damages sa agricultural products 

an ito. Na bring ulit ang issue regarding sa land classification sa issue ng CADT 

overlap sa IFMA area, nariyan an rin po ang issue na ah, na bring ulit ang concern sa, 

at ano pa ang maibigay nila na compensation o benefits sa mga residente na malapit 

sa hauling route. Yon po ang summary ng issues and concerns sa umagang ito. At 
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nagpapasalamat po kmi sa pagbibigay po ng impormasyon, at hindi po nagtatapos 

ditto ang pagkuha ng impormasyon sa issues and cocnerns. Actually, ah e didiscuss 

po sa atin mamaya, am moving forward na matapos ang activity. Bigyan po naming 

kayo ng linaw. Once na ma issue ang ECC  o kung ma issue man yong ECC, hindi 

naman po agad makasimula ang proponent sa kanilang proyekto.  Dahil kailangan pa 

po nilang mag comply ng, sa iba pa pong mga clearances na manggaling pa po sa 

ibang ahensya. So nariyan po mga partners namin, tlungan po kmi ng mga barangay 

para po magbantay, ano po, para naman po sa mga clearances na kailangan pa po 

nilang makuha bago po sila makapagsimula mag operate, Ok po? Muli, 

nagpapasalamat po kami sa inyo, sa lahat ng inyong partisipasyon. At para naman po 

bigyan tayo ng information, ano pa po ang maari nating gawin at processo na 

pagdadanaan pa ng kanilang applikasyon, ibibigay ko na yong floor kay Engr. Regina 

Eugenio para po e discuss po sa atin eto.  

Engr. Regina Paula Euegino, DENR-EMB Central:  

So, ako po, nagpapasalamat po kami sa mga inyong ah mga pagtatanong at sa issues 

and concern na na-e rasied nyo po. Inyo pong mapapansin na well documented po 

eto. Etong ating pag-uusap sa araw na to. Makakaasa po kayo, na…..(loss / damage 

video footage).  

 

-End- 
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             ANNEXES - L 

Attendance Sheets of Public Hearing 
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